



ข่าวประจ้าวันพุธท้ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**ศบค.เด็อม14น.ค.ระบ้าคทหนัก**  
**ค้ดวันละ18,000คน**

**ถ้าหากย้ิงน้เฒ้ีมาตรการเพ้ิน**  
**นายกาบ้ีถาณฑ้าข้อมูลบ้อม**  
**ระยอง-สลบู้ร้ยอกค้วค้ดฟุ้ง!**

“หมอทว้ีค้ลป้” เฝยค้วค้ดรอบน้เฒ้ีกระจายตัวเร้วมาก  
พรวดเด็ยฟุ้งไป 45 จ้ิงหวัด หากน้เฒ้ีระยงเด็อนมกราคมม้ีสท้ี  
ค้ดเช็ววันละเก็อบ 2 หม้ินคน วอนคนไทยค้ดลองป้ีหม้กน้  
น้เฒ้ีครอบค้ว้ งค้ดเว้ินการเด็ินทางออกนอจ้ิงหวัดเพ็ือความ  
ปลอดค้ย นายกขลงฟ้ินท้ีระยองค้วค้ด-19 ★ ม้ีค้ดน้้า 11

u.s.ฟ.จ้าหน้ายบ้ากท้ีสุดขวงปรบถด  
ไทยรัถย์  
ป้ี 72 ลบ้บท้ี 22989 วันพุธท้ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ราคา 10.00 บาท  
www.thairath.co.th โทร 02-253 1111



# ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

## ศบค.เตือน

### ★ ต่อจากหน้า 1

ชุมชนขบวนการเปิดบ่อนไม่มีวัน สั่งไล่เบียดตั้งแต่ตัวเล็กๆ ขึ้นย้าย ผบ.ตร. ขอโทษประชาชนอดฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข ครม.อนุมัติเห็นล้านรับมือโควิด พร้อมโชว์หม้อมือเพียงเมนูจก อากา ผวจ.สมุทรสาคร คืบหน้าแล้ว ส่วนระยองผู้ติดเชื้อใหม่พุ่งเพิ่ม 56 ราย ผวจ.สั่งปิดจุดเสี่ยงทั้งเมืองจันทร์ศึกโควิด-19 อีก 8 รายถ้วนมาจากปอเน-ชลบุรีอีก 12 ราย

ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง กลายเป็นหัวขงวที่ทำให้คนไทยหัวใจเหี่ยวเพราะเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวดีขึ้นกลับต้องมาฟูบลง จากสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยที่ถือว่าอยู่ในจุดพัก เพราะยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกในหลายจังหวัดและมีที่ท่าว่าจะเพิ่มขึ้นอีกมาก หากยังมีผู้ฝ่าฝืนมาตรการด้านสาธารณสุข ทำให้ประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการค้าเจ้าของธุรกิจต่างๆหมดแรงใจ หมกอาวรณ์สนุกในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปตามๆกัน

### ★ นายกษบดินต์คุณ โกวิดระยอง

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 29 ธ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวลา14.15น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและ รว.ว.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย นายสาธิต ปิตุเตชะ รว.สาธารณสุข พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางจาก กทม. โดยเฮลิคอปเตอร์ไปยัง จ.ระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยจุดแรกจะลงพื้นที่หน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุก ที่เนินอุไร ต.ท่าประจักษ์ อ.เมือง จากนั้นจะไปให้กำลังใจบุคลากรทางสาธารณสุขที่โรงพยาบาลระยองพร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่

### ★ มือเที่ยง ครม.หม้อมาเมนูจก

ขณะที่ในเวลา 09.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบคุณภาพอาหารทะเลก่อนจะนำมาปรุงสุกเสิร์ฟคณะรัฐมนตรี (ครม.) และผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานกลางวัน นายอนุชากล่าวว่าเราเน้นย้ำเรื่องความสะอาดถูกสุขอนามัยพร้อมให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่า โควิดไม่ติดต่อจากอาหารทะเล ขอให้ช่วยกันบริโภคอาหารทะเลมากขึ้นเพื่อประโยชน์ทางโภชนาการ และช่วยผู้ค้าขายอาหารทะเล

### ★ “บักดู” แนะมีสติอย่าประมาท

เวลา13.20 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและ รว.ว.กลาโหม แถลงหลังประชุม ครม.ผ่านเพจไทยคู่ฟ้า ถึงการเดินทางกลับ

ภูมิลำเนาของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้ขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ มีสติ ไม่ประมาทอย่าลืมใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างจริงจัง ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างล้างมือ ทุกคนต้องสร้างวินัยให้กับตัวเอง เดินทางขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีคนมีเชื้ออยู่หรือไม่ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน ถ้าคิดว่าไปที่นั่นที่นี้มาในจุดที่มีความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ยากจะขอร้องในช่วงนี้การเดินทางข้ามจังหวัด ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรจะไปหรือไปแล้วต้องยอมรับมาตรการในแต่ละพื้นที่ที่เขากำหนด อย่างหงดหงิดใส่กัน ทุกคนต้องทำเพื่อส่วนรวม ในช่วงเทศกาลเราไม่ได้หมายความว่าห้ามเดินทาง โดยเฉพาะคนที่อยู่ในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในขณะนี้ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม

### ★ ลงพื้นที่ระวังอย่างที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ จ.ระยองจะระวังด้วยอย่างที่สุด ใส่หน้ากากตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการพูดคุยระยะใกล้ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ระวังเรื่องการล้างมือ ไม่อยากเป็นคนไปแพร่เชื้อหรือติดเชื้อมาเพราะต้องทำงานไม่อยากป่วย ประชาชนรอรับการท้งานของรัฐบาลอยู่จำเป็นต้องรักษตัวให้มากที่สุด วันนี้ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทูทวันนี้ทุกจังหวัดเห็นดเห็นน้อย เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วกดแล้วกัน ขอขอบคุณประชาชนที่เป็นห่วง คนเป็นหัวหน้ารัฐบาล จำเป็นต้องไปดูในพื้นที่

### ★ ย้ำล็อกดาวน์หรือไม่อยู่ที่ ปชช.

นายกษกล่าวว่า หลายคนถามกันมาว่าหลังปีใหม่นี้จะมีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราทุกคน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป ถ้าทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่โฆษก ศบค.ชี้แจง คิดว่ามั่นคงไปไม่ถึงจุดนั้น เราต้องคาดหรั้งและมีศรัทธาร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่ายรัฐเพราะเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่พอแต่ต้องมีศรัทธาร่วมกันว่าจะทำอะไรเพื่อให้ประเทศปลอดภัยและไม่ว่าจะเป็นการขำราชการการเมืองหรือข้าราชการประจำ เวลาไม่มีใช้เวลาดังกล่าวแต่เป็นเวลาที่ต้องดูแลประชาชนไปด้วยกัน ขอฝากไว้ด้วยคาดหรั้งว่าจะไม่ถึงขั้นนั้น ขอขอบคุณความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ทั้งนี้ เพื่อให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นในทุกมิติ ทั้งโควิด-19 อุปสรรคการทำงานต่างๆ การดูแลเกษตรกรดูแลผู้เปราะบาง กลุ่มแรงงานต่างด้าว

### ★ ข่งขันแบล็กลิสต์ รง ปิดข้อมูล

พล.อ.ประยุทธ์เสกศตยวาทรงเวรงกตางครววันนี้มีมาตรการหลายอย่างเข้าสู่ประชุม ครม.ที่จะหามาตรการเหมาะสมดำเนินการในช่วงนี้ ทำอย่างไรจะควบคุมได้ว่ามาจากที่ไหนทำงานที่ไหนถ้าเข้ามาแล้วไม่มีที่ทำงาน ต้องไปตรวจสอบว่าเข้ามาได้อย่างไรถูกช่องทางหรือไม่ต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการที่จ้างงานต้องแจ้งว่าจ้างงานทำอะไร จะต้องไม่ปกปิดข้อมูล โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนมาก รัฐไม่สามารถไปตรวจได้ครบถ้วนในระยะเวลาอันสั้นผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือรายงานมาคนเหล่านี้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนให้ในโยบายในการผ่อนผัน ขึ้นบัญชีต่างๆเพื่อที่จะตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ตรงนี้ถือว่ามีความรับผิดชอบของเจ้าของโรงงาน หากตรวจสอบพบภายหลังว่าไม่มีการแจ้งหรือให้ข้อมูลเท็จจริงว่าจ้างงานจริงๆเท่าไรแล้วไปใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามา จะต้องถูกขึ้นบัญชีแบล็กลิสต์ต่อไป ขอย้ำว่าต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วย จะหวังผลกำไรอย่างเดียวไม่ได้

### ★ ฟื้นฟูขบวนการเปิดบ่อนไม่มีวัน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า ในส่วนของบ่อนการพนัน รัฐบาลต้องแก้ไขต่อไป คนในฐานะดูแลฝ่ายความมั่นคงจะกำชับและลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องในขั้นต้นจะดำเนินการกับผู้ปล่อยปลดละเลยก่อนได้สั่งการให้ลงโทษไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องการสอบสวนต่อว่า เกิดขึ้นได้ที่ไหนอย่างไร เห็นมีการโพสท์ทางโซเชียลระบุว่าบ่อนที่นั่นที่นั่นโดยข้าราชการเองบ้างอะไรบ้าง ขอเตือนข้าราชการถ้าจะแพร่สิ่งเหล่านี้มาอาจมีความผิดหรือไม่ คนไม่ทราบในเรื่องการรู้ข้อมูล รู้การกระทำทุจริต รู้การกระทำผิดกฎหมายแล้วไม่แจ้งความดำเนินคดีไม่ให้หน่วยงานรับทราบ แต่กลับไปแพร่ จึงไม่จริงเรายังไม่รู้ต้องพิสูจน์ทราบกันต่อไป ไม่ได้แก้ตัวให้ใครทราบโคตที่ยังมีปัญหายุ่งยากต้องแก้ไขให้เข้าใจรัฐบาล

### ★ สั่งไล่เบียดวักจนถึงขั้นย้าย ผบ.ตร.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุม ครม. ส่งท้ายปี 2563 ให้ความสำคัญไปที่การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์กำชับให้ทุกกระทรวงช่วยสนับสนุนงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงและเน้นย้ำไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวอย่างเด็ดขาดเผื่อระวังจุดเสี่ยงอย่าให้เกิดปัญหาซ้ำกับสมุทรสาครและระยอง ขณะที่ยังไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์จะเน้นว่าขอความร่วมมือ กำชับให้ไปตรวจสอบค้นหาให้ได้ว่าเกิดข้อเท็จจริงอย่างไร ถึงมีการระบาดใหม่ขึ้นในสมุทรสาคร ระยอง และคิดแพร่หลายไปทั้งประเทศต้องไล่เรียงให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่ส่วนไหนรับผิดชอบ



### ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้กำกับผู้การ ขึ้นมาเรื่อยๆ สุดท้ายถึงขั้นต้องย้าย ผบ.ตร.ก็ต้องทำ ต้องไล่เบียดกันไปให้ถึงที่สุดอย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงตรงนี้มีรัฐมนตรีบางคนวิจารณ์กระทรวงสาธารณสุขไปเผด็จการบางคนก็วิจารณ์กระทรวงสาธารณสุขไปเผด็จการบางคนก็วิจารณ์กระทรวงสาธารณสุขไปเผด็จการบางคนก็วิจารณ์กระทรวงสาธารณสุขไปเผด็จการ

#### ★ คิดเชื่อใหม่ 155 ตาย 61 คน

ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 18.30 น. วันเดียวกัน นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 155 ราย มาจากสถานกักตัวของรัฐ 10 ราย ติดเชื้อในประเทศ 134 ราย ตรวจหาเชื้อเชิงรุกแรงงานต่างด้าว 11 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 6,440 ราย หายป่วยสะสม 4,180 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 2,195 ราย ขณะนี้ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ใน 45 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายอายุ 45 ปี ชาว จ.ระยอง มีโรคเบาหวาน และโรคหัวใจขาดเลือด ติดเชื่อเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. เข้าวันที่ 28 ธ.ค.มีอาการหอบเหนื่อย นำตัวส่งโรงพยาบาลหัวใจหยุดเต้นระหว่างทางแพทย์พยายามปั๊มหัวใจ 30 นาทีแต่ไม่สามารถช่วยได้ ทำให้มียอดเสียชีวิตสะสม 61 ราย

#### ★ ถ้าไม่ระวัง ม.ค.ติดวันละ 1.8 หมื่น

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า การกระจายตัวของผู้ติดเชื้อไป 45 จังหวัดถือว่ารวดเร็ว เพราะดูตัวเลขวันที่ 18-20 ธ.ค. กระจายไป 6 จังหวัด วันที่ 21-23 ธ.ค. ไป 26 จังหวัด วันที่ 24-26 ธ.ค. ไป 37 จังหวัด วันที่ 27-29 ธ.ค. ไป 45 จังหวัด กระทรวงสาธารณสุขจึงทำฉากทัศน์การระบาดรอบใหม่ ประเมินสถานการณ์เป็น 3 รูปแบบ คือ 1.กรณีไม่มีมาตรการใดๆเลยจะทำให้ช่วงวันที่ 14 ม.ค.64 จะมีผู้ติดเชื้อถึงวันละ 18,000 คน 2.มีมาตรการเฝ้าระวังกันแบบกลางๆ ซึ่งใช้ในปัจจุบันจะทำให้ช่วงกลางเดือน ม.ค.64 มีผู้ติดเชื้อวันละ 4,000 ราย และปลายเดือน ม.ค.64 มีผู้ติดเชื้ออยู่วันละ 8,000 คน 3.มีมาตรการเข้มข้นจะมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 1,000 รายต่อวัน ดังนั้น จึงไม่อยากเห็นตัวเลขอย่างในรูปแบบแรก ต้องขอความร่วมมือประชาชน

#### ★ แบ่ง 4 โชนแต่ละจังหวัด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ที่ประชุม สบค.ชุดเล็กวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันว่า การแพร่ระบาดในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ การติดเชื้อจากบุคคลสู่บุคคลมีพื้นที่ที่ทราบว่าตัวเองไปในพื้นที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง ไม่ทราบและไม่ระวังว่าผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ อีกกลุ่มหนึ่งคือ การติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน มีสาเหตุมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมที่

หรือกิจกรรมที่ลึกลับดำเนินการ เช่น การพ่นการมั่วๆ ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนไทยเหลือเกิน เราจะใช้มาตรการป้องกันเดิมคือจัดแบ่งเป็น 4 พื้นที่ โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทยได้ประชุมร่วมกับ ผวจ.แบ่งพื้นที่เพื่อให้ประกาศออกมาในวันที่ 30 ธ.ค. สั่งการให้แบ่งพื้นที่ในระดับอำเภอ ตำบล เพราะบางจังหวัดไม่ได้มีการระบาดทั้งจังหวัด เช่น ระยอง มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเฉพาะ อ.เมืองที่ติดเชื้อจำนวนมาก อำเภออื่นก็ไม่จำเป็นต้องประกาศ รวมถึงจังหวัดที่ติดกันจะได้ไม่ต้องเป็นพื้นที่ควบคุม ขณะเดียวกันการแยกย่อยอำเภอและตำบลจะทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต สบค.มท. สบค.สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะประเมินประกาศให้ทราบภายใน 1-2 วันนี้

#### ★ อีก 7 วันไม่ดีขึ้นเจอแยง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า นับจากนี้ไปอีก 7 วัน สบค.สบค.ขอให้ประชาชนร่วมมืออย่างเข้มข้น หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น จะพิจารณาขออนุมัติ สบค.ชุดใหญ่ ปรับปรุงมาตรการ เพราะถ้าประชาชนไม่ร่วมมือ เอกชนขยับย่อน เราต้องทบทวนมาตรการทั้งหมด แต่ถ้าร่วมมือกันดี ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ เมื่อถามว่าอีกไม่กี่วันจะถึงปีใหม่ หลายคนยังสับสนจะเดินทางได้หรือไม่และจัดกิจกรรมได้มากน้อยแค่ไหน นพ.ทวีศิลป์ตอบว่า ต้องติดตามประกาศของ ผวจ. ปีใหม่นี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เพราะมีตัวเลขติดเชื้อกันสองถึงสามหลัก เราจำเป็นต้องปรับตัวเองมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรขณะนี้ไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์อย่างแน่นอน เพราะจะกระทบต่อเศรษฐกิจ ยกเว้นเฉพาะบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้นเราต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ลดลงกันภายในครอบครัว

#### ★ "ศรีฯ" แจบ่อนเกลื่อนระยอง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่า ในจ.ระยอง ไม่ใช่มีแค่บ่อนภายในซอยจิตรพันธ์ ช้าง บขส.เก่าระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง ที่ตกเป็นข่าวเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ อาทิ บ่อนที่ อ.นิคมพัฒนา อีก 2 จุด ที่คนเข้าเล่นก่อนเกิดเหตุข้อกระจาย หลังปมน้ำมันสนัดกับคดีชียงกับบริเวณโต๊ะสนุ่กอยู่ไม่ห่างจากโรงพัก สก.นิคมพัฒนา ซึ่งเป็นของนักการเมืองในระดับท้องถิ่น เจ้าของตัวจริงสายเดียวกับดี พระราม 3 พบว่ายังมีบ่อนขนาดเล็กๆ เปิดเล่นกันอยู่ และอีกแห่งคือ บ่อนในตัวอำเภอเมือง หลังห้างสรรพสินค้าดังอีกด้วย บ่อนต่างๆ เหล่านี้คนระยองหรือวิวนมอเตอร์ไรค์ทุกคนก็เข้าได้กับทุกคนที่สำคัญที่ไม่มีคนกล่าวถึงคือ ยังคงปล่อยให้ผู้มีอำนาจ ผู้สอดเกลื่อนเมือง คนเล่นมีทั้งคนไทย พม่า เขมร มีทั้ง

เป็นคดีเสี่ยงติดเชื้อได้คนที่ติดเชื้อมีทั้งเมีย น้องเมีย ลูกของหลงจู๊ เด็กคู่มือนอก แลกชิปอีกมาก มีนักการเมืองท้องถิ่น ส.ท. ส.จ.ที่ชอบเข้าบ่อนจะมีใครล้ำมาเปิดดิวว่า ติดเชื่อจากบ่อนเหล่านี้ ทั้งนี้ มีข้อเรียกร้องจากคณะระบุว่า อดีตผู้กำกับเมืองระยองทุกคนไม่ควรหวนกลับมารับราชการ หรือมาเป็น ผกก. หรือ ผบ.ภ.จ. เพราะในอดีต ผกก.สืบทุกนายรู้เรื่องบ่อนและตุ้มตุ๋นเป็นอย่างดี

#### ★ ขอโทษทำให้อดฉลองปีใหม่เต็มที่

เวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รว.ภ.กลาโหม พร้อมคณะเดินทางถึงระยอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่องเจ้าหน้าที่ในการดูแลสถานการณ์โควิด-19 ที่นิลอุไร ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง เป็นแห่งแรก กากนั้นเวลา 16.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์สั้นๆ หนึ่งภายหลังตรวจเยี่ยม ร.พระยอง ถึงบ่อนการเน้นที่เป็นต้นเหตุแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า รัฐบาลจะดำเนินการขจัดขจัดขจัดไป 3-4 คนแล้ว ยินดีจะรับข้อมูลต่างๆ ขอให้ส่งมาได้เลยพร้อมรับคำนิยามบ่อนให้หนักหนาว่า บ่อนอยู่ที่ไหนเป็นใครจะได้ดำเนินการ ถ้ารู้ที่หลังก็ไม่เห็นการ สื่อรู้ดีต้องช่วยเพราะเป็นคนนำไปเผยแพร่ ขณะเดียวกัน เราเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต้องขอโทษที่มีส่วนทำให้ประชาชนไม่ได้ไปฉลองปีใหม่อย่างเต็มที่

#### ★ อุณสื่อชักนักการเมืองเอี้ยวบ่อน

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะดำเนินการกับบ่อนระยองอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ก็พูดอยู่มีไว้ ก็เอาราวออกไป 4 คนแล้ว เดียวใครที่ไปเล่นที่บ่อนแล้วติดเชื่อมาจะสอบคนนั้นด้วย คนขับรถไปเล่นไหนเป็นบ่อนของใคร แล้วรู้ได้อย่างไรว่าเป็นบ่อนที่รู้ชื่อให้บอกผู้สื่อข่าวถามว่า มีข้อมูลว่าเจ้าของบ่อนมีความเชื่อมโยงกับนักการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ตอบตามด้วยน้ำเสียงโมโหว่า "ใครละ ผมหรือเห็นขมมาถึงผมด้วยในรูป เดียวกำลังสอบอยู่ ใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบ แล้วไปบอกว่าคุณฯ อ้อมโยงบ่อนหรือ การทำผิดกฎหมายทุกอย่างในแผ่นดินนี้ต้องไม่เป็นแบบนี้ ไม่จริงผมจะอยู่ที่ไหนวันนี้ความเลวร้ายมันมีหลายอย่างมากมาย ต้องด้วยกันให้ข้อมูลมาสิผมไม่ปกป้องใครทั้งสิ้นไม่เคยปกป้องใครมีทุจริตอะไรอะไรๆ ทุจริตนั่นทุจริตนี้ ดูรุนแรงบ้างสิ ไม่ใช่ผมไม่ทำอะไรอะไรเมื่อไหร่" ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันที่ 30 ธ.ค. เวลา 18.00 น. นายฯ จะลงพื้นที่ที่พญาเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วย

#### ★ ขึ้นทะเบียนต่างด้าวอยู่ต่อ 2 ปี

วันเดียวกัน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ประชุม



### ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

มพฐา สาว เมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทางานว่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้งานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ โดยคนต่างด้าวทั้งสัญชาติที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือหลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่มีนายจ้างและผู้ติดตามในบุตรไม่เกิน 18 ปี ให้นายจ้างแจ้งรายชื่อระหว่าง ม.ค.-18 ก.พ.64 ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 และโรคต้องห้าม 6 โรค ประกันสุขภาพนวิธีกรขั้นตอนที่กรมการจัดหางานกำหนด รวมถึงรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงานหรือไม่มีนายจ้างวยเช่นกัน จากมติ ครม.ดังกล่าวขยายเวลาให้รงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้อีก 2 ปี หรือสุดสุดในวันที่ 18 ก.พ.66 หากไม่ดำเนินการตามระบบรก่อนหน้านั้น นายจ้างสั่งการให้จัดการตามกฎหมายข้างเด็ดขาด เพราะนับว่าเป็นช่วงที่ดีที่นำแรงงานเข้ามาอยู่ในระบบ

#### ๕ อนุมัติหมั้นล้านรับมือโควิด

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและระงับโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติ ครม.มีมติอนุมัติโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ 10 โครงการ งบฯรวม 1.18 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มประวัจควบคุมป้องกันโรค 2.กลุ่มรักษาพยาบาลติดเชื้อ 3.กลุ่มสนับสนุน

#### ๖ เล็งลดติดเชื้ในช่วงปีใหม่ให้ได้

ที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อช่วงบ่าย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาสสารักษ์วินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.ชาญ ปาวิน ผอ.สถาบันป้องกันโรคเขตรเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกันแถลงความสืบหน้าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.สธ.ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยวงปีใหม่นี้กระทรวงมีเป้าหมายที่จะลดการแพร่เชื้อในประเทศให้ได้ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงรวมตัวกันเฉลิมฉลองของคนจำนวนมาก อาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อไปจำนวนมากได้

#### ๗ ใ้งดเดินทางนอก จว.ตัวเอง

นพ.เกียรติภูมิกล่าวอีกว่า ขอให้คนไทยงดเดินทางออกนอกจังหวัดของตนเอง ลงถปีใหม่นี้คนรอบครัว ไม่นัดฉลองกันในคนหมู่มาก ทำให้ลดความแออัด มีการดื่มสุรา ทำให้เกิดการละ โอน

ทำให้เชื้อแพร่กระจายที่ยากต่อการควบคุมได้ส่วนรงงานต่างด้าว ห้ามออกนอกพื้นที่ ให้พักภายในรงงานทั้งนี้ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทำแผนการดำเนินงานของจังหวัดตนเองเช่นคัดกรองคนป่วยไม่ให้เข้าจังหวัดของตนเอง ตามถนนสายหลักที่เข้าจังหวัดและวงรค์ให้ประชาชนในจังหวัดป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง สแกนไทยชนะให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือ อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้ประชาชน ช่วยกันดูแลหากพบคนแปลกหน้าเข้าพื้นที่ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปกครองให้เข้ามาตรวจสอบ คัดกรอง วััดไข้

#### ★ เร่งดับไฟการแพร่กระจายเชื้อ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่อว่าสำหรับสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครกระทรวงวางแผนที่จะควบคุมหรือดับไฟของการแพร่กระจายครั้งนี้ให้ได้ภายใน 4 สัปดาห์ แต่เป็นช่วงรอยต่อของเทศกาลปีใหม่นี้ จึงต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดช่วงปีใหม่นี้เพื่อหยุดการแพร่กระจายของคลัสเตอร์สมุทรสาครให้ได้ หากช่วงปีใหม่วควบคุมไม่ได้ จะทำให้เราควบคุมโรคได้ยากขึ้น

#### ★ ผู้ป่วยกลุ่มแรกสมุทรสาครหายแล้ว

ด้านนพ.โอภาสกล่าวว่าสำหรับผู้ป่วยกลุ่มแรกของตลาดกลางกุ้ง จำนวน 5 คน ได้แก่ หญิงเจ้าของแพกุ้ง อายุ 67 ปี คุณชายมารดาเจ้าของแพกุ้ง อายุ 95 ปี และคนในครอบครัว ขณะนี้หายจากโควิด-19 แล้ว แต่คุณชายวัย 95 ปี ยังต้องรักษาอาการแผลกดทับจากการติดเตียงส่วนรงงานต่างด้าวในชุมชนศรีเมือง จำนวนกว่า 4 พันคน จะมีการคัดแยกออกเป็น 4 กลุ่ม จัดที่พักให้แยกจากกัน ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ติดเชื้อมีผลตรวจแล็บยืนยัน หลัง 10 วัน ถือว่าหายใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยจะมีการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันแล้ว โดยกรมควบคุมโรคจะออกหนังสือยืนยันว่า ติดเชื้อและหายแล้วมีภูมิคุ้มกัน 2.กลุ่มผู้ติดเชื้อ แต่ยังไม่ครบ 10 วัน 3.กลุ่มผู้ยังไม่ติดเชื้อ แต่ถูกกักตัวเพื่อดูอาการจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของเชื้อโรค 4.กลุ่มที่ยังไม่ติดเชื้อซึ่งต้องแยกออกมาเพื่อให้ไม่มีโอกาสไปติดเชื้อจากคนอื่น ภายใน 1-2 สัปดาห์ ก็อาจจะประกาศให้พื้นที่ปลอดโรคได้ต่อไป

#### ★ แบ่ง 3 กลุ่มคนป่วยใน กทม.

ส่วน นพ.วิชาญกล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยในเขตกรุงเทพฯ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1.กลุ่มผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร 70 คน พบสูงสุดเ็นเขตบางขุนเทียน 27 คน เขตหนองแขม 7 คน เขตบางแค 5 คน 2.กลุ่มผู้ป่วยในรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่ง บริเวณพระราม 2

พบปัจจัยเสี่ยงการแพร่โรคในรงงานคือ ทางานในสายปฏิบัติงานเดียวกันและห้องน้ำเดียวกัน 3.กลุ่มก้อนที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง 22 คน ที่เชื่อมโยงกับนักเที่ยวจากนนทบุรีผู้ป่วยให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่าร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมี 3 ร้าน คือร้านแซ่บอีสานคาราโอเกะ ย่านเทเวศร์ ร้านอีสานกรองแก้ว และร้านน้องใหม่พลาซ่า ย่านปิ่นเกล้า ขณะนี้ยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้ที่ไปร้านดังกล่าว ระหว่างวันที่ 15-20 ธ.ค. สังเกตอาการตนเอง พักอยู่บ้าน 14 วัน หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส ให้ไปตรวจที่รงพยาบาล

#### ★ ระบารอบนี้คิดเชื้ใน ปท.ล้านๆ

ขณะที่ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าการระบารอบนี้แม้กังวลมากกว่ารอบแรกเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศซึ่งเกินร้อยละในแต่ละวัน การลงไปสืบสวนค้นหาบุคคลเสี่ยงทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากจำนวนหนึ่งไม่เปิดเผยตัวเพราะอาจจะทำอะไรที่ไม่ถูกกฎหมาย จึงไม่ตรวจและเสี่ยงจะกลายเป็นซูเปอร์สปเรดเดอร์เพราะสามารถแพร่ให้กับบุคคลอื่นโดยไม่รู้ จึงน่าเป็นห่วงว่าอาจจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ถึงตอนนั้นมาตรการต่างๆจะต้องเข้มข้นมากขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวก็กลับมามีระดับ คนที่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปสัมผัสกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อ ขอให้เข้ารับการตรวจ

#### ★ ผวจ.สมุทรสาครอาการดีขึ้นแล้ว

นพ.ประสิทธิ์ยังกล่าวถึงอาการของนายวิระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร ซึ่งถูกส่งเข้ารับรักษาที่รพ.ศิริราชเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ด้วยอาการปอดอักเสบว่าขณะนี้อาการดีขึ้นและเชื่อว่าจะดีขึ้น เนื่องจากได้รับยาฟ้าวิราเวียร์ตั้งแต่ต้น ยาตัวนี้ถ้าให้ซ้ำก็ไม่ได้ประโยชน์ ถ้าได้รับรีก็มีโอกาสป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเนื้อปอดและอวัยวะส่วนอื่นๆได้ ขณะนี้ รพ.มียาฟ้าวิราเวียร์เพียงพอและยังสั่งซื้อได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ หน้ากากอนามัย N 95 บริษัทเดิมที่เคยผลิตส่งให้ รพ.ศิริราชไม่สามารถผลิตให้ได้แล้วเนื่องจากทั่วโลกต้องการจำนวนมากและแย่งกันซื้อ อย่างไรก็ตาม N 95 ถ้าอดเก็บอย่างดีสามารถติดเชื้อและใช้ซ้ำได้ 4 ครั้ง ขอให้ใช้ซ้ำเป็นและใช้อย่างน้อย 4 ครั้ง ส่วนชุด PPE ยังเพียงพอ

#### ★ รongผู้ว่าฯเผยเหตุ ผวจ.ป่วย

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผวจ.สมุทรสาครเปิดเผยว่า ขอขอบคุณทุกความห่วงใยที่พี่น้องชาวสมุทรสาครมีต่อ ผวจ.สมุทรสาคร และข้าราชการที่ทำงานร่วมกับท่านผู้ว่าฯ ขณะที่ท่านผู้ว่าฯมีอาการเป็นปกติ ไม่ได้มีความรุนแรงใดๆ มีเพียงความอ่อนล้าอันเนื่องมาจากการทำงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 อย่างหนักมาตลอด แม้จะเกิดสถานการณ์



ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

เช่นนี้ขึ้น แต่การทำงานของจังหวัดสมุทรสาครจะยังคงเดินหน้าต่อไป โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 2 ท่าน เป็นผู้สานต่อการทำงานของผวจ. จึงขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น จริงใจ พร้อมนำเสนอข้อมูลทุกอย่างที่แท้จริงต่อประชาชน ขอให้ทุกคนให้กำลังใจคนที่ทำงานร่วมกันแก้ไขสถานการณ์นี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เชื่อว่าสมุทรสาครไม่แพ้แน่นอน

★ พบผู้ป่วยรายใหม่น้อยลง

นายธีรพัฒน์ยังกล่าวอีกว่า ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. เวลา 10.00 น. ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีรายงานว่า พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 16 ราย เป็นผู้เข้ามาตรวจในโรงพยาบาลทั้งหมด 16 รายคนไทย 14 ราย ต่างค่า 2 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,806 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 1,370 ราย ตรวจค้นพบในโรงพยาบาลอีก 236 ราย ภาพรวมพบว่า การค้นพบผู้ป่วยรายใหม่มีจำนวนลดน้อยลง แต่ทั้งนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม กับศูนย์ช่วยโยคนสาครให้พร้อมรับกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ในแต่ละวัน

★ ระยอง โควิดพุ่งคิดเทียบ 148 ราย

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ที่ จ.ระยอง บ่ายวันเดียวกัน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง นพ.ศุภพร เจริญภูมิการกิจ สาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ร่วมกับแถลงสถานการณ์โควิด-19 ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง นายชาญนะกล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัด จากเดิม 92 คน วันนี้พบอีก 56 คน รวมเป็น 148 คน พบมากที่สุดที่ อ.เมืองระยอง มีเพียง 2 อำเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วยโควิดคือ อ.ปลวกแดง และ อ.วังจันทร์ จึงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นับว่ามีความรุนแรงมากขึ้น จึงยกระดับอีก 4 อำเภอ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด มี อ.บ้านฉาง อ.แกลง อ.บ้านค่าย อ.นิคมพัฒนา

★ สั่งปิดจุดเสี่ยงทั้งเมือง

ผวจ.ระยอง กล่าวอีกว่า นอกจากที่ยังปิดจุดเสี่ยงทั้งจังหวัดเหมือนกับอำเภอเมือง ได้แก่ สถานบันเทิง โรงเรีย นสถานอาบอบนวด นวดแผนไทย สวนสนุก สนามขี่ม้า สนามชนไก่ สนามมวย สนามออกกำลังกาย การเรียนรู้อาสาเป็นต้น ยกเว้นรูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สิ่งเบ็ดเตล็ดที่ใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ร้านสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่ยังให้เปิดร้านอาหารในห้างให้เปิดเฉพาะนำกลับไปปรับปรุทานที่บ้านเท่านั้น

★ ให้นายจ้างจ้างแรงงานวันหยุด

นายชาญนะกล่าวอีกว่า ทั้งยังมีมาตรการห้าม

ที่อยู่ตามโรงงานต่างๆขอความร่วมมือไม่เดินทางกลับภูมิลำเนา ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ พิจารณาการจ้างแรงงานทำงานในช่วงวันหยุดโดยจ่ายค่าแรงจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เชื้อกระจายไป ส่วนข้าราชการห้ามลาให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ โควิด-19 สำหรับ โรงพยาบาลสนามมี 2 ระดับ คือ เป็นห้องเดี่ยว และห้องนอนรวมกัน คล้ายกับที่สมุทรสาคร แต่ที่จะเลือกทำโรงพยาบาลสนามในรูปแบบแยกห้อง จะให้ความปลอดภัยและสะดวกสบายกว่า ยืนยันว่าระยอง ยังไม่มีการล็อกดาวน์แต่ห้ามทำกิจกรรมทั้งจังหวัด ส่วนเคอร์ฟิวหากมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นคงต้องให้มีมาตรการนี้

★ จันทบุรีติดอีก 3 ล้วนมาจากบ่อน

ที่ศาลากลาง จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี นพ. อภิรักษ์ พิสุทธิอำภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.จันทบุรี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ในจันทบุรี ว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 7 ราย จากเดิม 3 ราย อยู่ระหว่างรอผลจากห้องปฏิบัติการยืนยัน ผู้ที่ตรวจพบติดเชื้อมี 7 รายพบเกี่ยวพันสัมผัสกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จ.ระยอง และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค พร้อมกันนี้ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ 3 รายแรก คือ รายที่ 1 ชายไทย อายุ 34 ปี อาชีพทำธุรกิจส่วนตัว อยู่ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี ที่มีการเดินทางไปเล่นการพนันในบ่อนที่ระยอง ที่ตลาด ที่ อ.นายายอาม และที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รายที่ 2 หญิงไทยอายุ 53 ปี อาชีพแม่บ้าน อยู่ ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี ไปเล่นการพนันกับเพื่อนที่ บขส.เก่า จ.ระยอง รายที่ 3 ชายไทย อายุ 54 ปี อยู่ ต.เขาหัว อ.ท่าใหม่ และ อ.เมืองจันทบุรี ซึ่งไปเล่นพนันที่ จ.ระยอง

★ เรียกกลุ่มเสี่ยงมาพบด่วน

นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี ได้กล่าวร้องขอให้ผู้ที่มีประวัติเดินทาง หรือพบสัมผัสกลุ่มเสี่ยงที่ จ.ระยอง หรือบ่อนพนันตามไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อให้รีบมารับแพทย์เพื่อตรวจโดยเร่งด่วนและเน้นย้ำไปที่กลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสารไป-กลับ จ.ระยอง กลุ่มแรงงานชาวเมียนมา และได้ออกคำสั่งปิดสถานที่ในจ.จันทบุรี ชั่วคราว มีโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามกอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ และสถานที่จัดให้มีการเล่นการพนันทุกประเภท สนามการแข่งขันหรือสถานที่อื่นใดที่มีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อการพนัน หรือการเล่น ซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.63 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ผู้เสี่ยงสูงต้องการตรวจหาเชื้อ ติดต่อกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สายด่วน 08-2232-3850 หรือกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 06-3464-9883



ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 12)

**ศบค.เตือน ☆ ต่อจากหน้า 11**

**★ ชลบุรีป่วยใหม่เพิ่ม 12 ราย**

ที่ชลบุรี นายภัทรธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี แถลงที่ศาลากลางจังหวัดถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ชลบุรี มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 36 คน จากเดิม 24 คน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากพ่อค้าอาหารทะเลที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาครและแหล่งพื้นที่ยังคงพบว่ามีกิจกรรมแรงงานต่างด้าวชาวพม่า 6 คน มาจาก จ.ปราจีนบุรี เพื่อมาทำงานท่าที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ปรากฏว่า ติดเชื้อโควิดทั้งหมด 16 คน แต่คนขับรถที่มาส่งคนงานชาวพม่าหลบหนีไป ไม่ยอมให้สอบสวนโรค จึงได้ประสานงานกับตำรวจเจ้าหน้าที่แรงงานรวมทั้งอำเภอต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามคนขับรถมาสอบสวนเกี่ยวกับการปรับตัวแรงงานต่างด้าวและสอบสวนที่มาของโรคต่อไป ส่วนการที่จะล็อกคาวนั้ชลบุรี สถานการณ์ยังไม่รุนแรงถึงขั้นนั้น แต่จะพิจารณาเป็นจุดๆไป โดยเฉพาะจุดเสี่ยง

**★ ผวจ.ตากสั่งล็อกคาวนั้แม่สอด**

ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก หลังจากทีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.รวม 1 ราย เป็นแคชเชียร์ซูเปอร์มาร์เกตท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอด ล่าสุดมีรายงานจาก โรงพยาบาลแม่สอด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อีก 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 32 ปี จากการสอบสวนโรคผู้ป่วยเดินทางไปหลายพื้นที่ ขณะที่นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ตาก ออกคำสั่งล็อกคาวนั้อำเภอแม่สอดทั้งอำเภอ งดการประกอบธุรกิจต่างๆ ร้านอาหารขายได้แต่ห้ามรับประทานในร้าน รวมทั้งห้ามรถแท็กซี่วิ่งรับผู้โดยสารด้วย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

**★ ให้หนักเที่ยวร้านโอเคติดต่อด่วน**

ที่ศาลาว่าการกทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. แถลงภายหลังการประชุม ศบค.กทม. ว่า ที่ประชุมมีมติให้แจ้งด่วนถึงประชาชนที่ไป

คาราโอเกะ หรือร้านน้องใหม่พลาซ่า ขอยกยู่ออมลิน หลังห้างพลาซ่าปิดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15-29 ธ.ค.ให้ติดต่อด่วนที่สำนักอนามัย โทร 0-2203-2393 และ 0-2203-2396 เนื่องจากมีผู้ป่วยจาก จ.นนทบุรี มาใช้บริการ พบพนักงานในร้านติดเชื้อโควิดและอาจมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน จึงขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวติดต่อด่วนเพื่อเจ้าหน้าที่จะนัดมาทำการ SWAB ตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อของ กทม. ในวันนี้เพิ่มอีก 14 ราย โดย 11 ราย พบในพื้นที่ กทม. อีก 3 รายอยู่ระหว่างการสอบสวน

**★ 9 ประเทศได้ใช้วัคซีนที่ผ่านทดสอบ**

นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยความคืบหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีวัคซีนโควิด-19 หลายชนิด ที่ผ่านขั้นตอนการทดสอบในมนุษย์จนแน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงพอ และได้รับอนุมัติในหลายประเทศทั่วโลกแล้ว ได้นำมาใช้ประมาณ 9 ประเทศแล้ว กว่า 4.4 ล้านโดส โดยประเทศต่างๆทั่วโลก ได้ตกลงจองวัคซีนล่วงหน้าจากผู้ผลิตแต่ละราย รวมแล้ว 8,150 ล้านโดส ครอบคลุมประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลก โดยส่วนใหญ่ต้องให้วัคซีนคนละ 2 โดส จึงเท่ากับมีการจองวัคซีนแล้วสำหรับ 4,075 ล้านคน และเริ่มทยอยการส่งมอบตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงปี 2565 ส่วนไทยได้จองวัคซีนแล้ว 26 ล้านโดส และรัฐบาลกำลังดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับวัคซีนมากขึ้นให้เพียงพอกับทุกคน ทั้งโดยการผลิตในประเทศจัดหาจากผู้ผลิตแต่ละรายและวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศด้วย

**★ ทั่วโลกติดเชื้อพุ่ง 82 ล้านคน**

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยังน่ากังวลแม้จะมีการฉีดวัคซีนไปบ้างแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลที่มีผู้คนออกเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านและครอบครัวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกเกิน 82 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.78 ล้านคน ที่อังกฤษถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนแต่อัตราการติดเชื้อยังเพิ่มสูงอย่างน่ากลัว โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเพิ่มขึ้นถึง 41,385 คน นับเป็นยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงสูดนับแต่เกิดการระบาด และเสียชีวิตในวันเดียว 357 คน รวมยอดผู้เสียชีวิต 71,109 คน ผลศึกษาของสถาบันอนามัยและเวชภัณฑ์เซนต์แอนดรูว์สลอนดอนชี้ว่าอังกฤษต้องฉีดวัคซีนให้ประชาชน 2 ล้านคนต่อสัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดระลอก 3 มีการคาดหมายว่ารัฐบาลจะอนุมัติใช้งานวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซนเนกา-มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดภายในสัปดาห์นี้ ก่อนเริ่มฉีดให้ประชาชนในวันที่ 4 ม.ค. ทางด้านบริษัทโนวาแวกซ์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดสอบ

ขั้นที่ 3 ในสหรัฐฯ ก็ออกมายืนยันว่ากำลังทดสอบวัคซีนป้องกันโรคไวรัสพันธุจากอังกฤษ

**★ อินเดียเจอเชื้อกลายพันธุ์**

ที่อินเดียยืนยันการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์จากอังกฤษจำนวน 6 ราย ทั้งหมดเดินทางกลับจากอังกฤษ เชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้แพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้ามีมาก อินเดียประกาศระงับเที่ยวบินไปและกลับจากอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในช่วงเดือนก่อนมีผู้โดยสารราว 83,000 คน เดินทางจากอังกฤษมาอินเดียในจำนวนนี้ 114 คน ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากกว่า 10.2 ล้านคน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 16,432 คน นับว่าค่าสูดนับจากเดือน มิ.ย. เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 148,190 ราย ทั้งนี้ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ทำให้เกิดข้อจำกัดการเดินทางทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลายประเทศเช่น ฝรั่งเศส สเปน สวีเดน แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ต่างก็ยืนยันการตรวจพบสายพันธุ์ใหม่ในประเทศ

**★ อดีต รมว.ญี่ปุ่นเสียชีวิตเพราะโควิด**

ส่วนกองทัพสหรัฐประจำเกาหลีใต้ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นครั้งแรกเมื่อ 29 ธ.ค. และเป็นไปตามความสมัครใจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรุงโซลได้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ถึง 40 รายต่อวัน เป็นจำนวนสูงสูดนับแต่การระบาด ทำให้มียอดรวมผู้เสียชีวิตแล้ว 859 คน โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,046 คน รวมทั้งสิ้น 58,725 คน วันเดียวกัน นายฮูอิโจระ ฮาตะ วัย 53 ปี อดีต รมว.กม.นามญี่ปุ่น ผู้เป็นลูกชายคนโตของ นายชิโตะ ฮาตะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกลายเป็นนักการเมืองคนแรกของญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 จากการเปิดเผยของรัฐบาลระบุว่า นายฮาตะล้มป่วยมีไข้สูงเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. แต่หลังจากเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลกลับมีอาการทรุดหนัก และเสียชีวิตลงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1



➤ **ดูระยอง :** พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่หน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกที่เนินอุไร ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมทั้งเข้าให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลระยอง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

## ติดเชื้อโควิดรายวันอีก155ราย ศบค.ขู่7วันอันตราย ยอดไม่ลดยกระดับการควบคุม

หัวกลางม.ค.ป่วย2หมื่นต่อวัน  
สั่งตั้งชุดไล่ล่าจับกุมพวกมั่วสุ่ม  
‘ประยุทธ์’เยือนระยองปลอบใจ  
ไม่รับปากล็อกดาว์นทั้งประเทศ

ศบค.เผย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่สูงถึง 155 ราย ขู่ถ้า 7 วัน ยอดไม่ลด ขอยกระดับมาตรการควบคุมไวรัสสมรรถนะ พร้อมสั่งตั้งชุดไล่ล่าจับกุมพวกมั่วสุ่ม ประเมินสถานการณ์ถ้าเอาไม่อยู่ คาดกลางเดือนมกราคมปี'64 อาจป่วยวันละ 1.8 หมื่น หลายจังหวัดยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง “ประยุทธ์” เยือนระยองให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ไม่รับปากล็อกดาว์นทั้งประเทศหลังปีใหม่

▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 - หน้า 10



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

## โควิด-19

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า สถานการณ์ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 155 ราย ในจำนวนนี้มาจากสถานกักตัวของรัฐ 10 ราย ติดเชื้อในประเทศ 134 ราย ตรวจหาเชื้อเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 11 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 6,440 ราย หายป่วยสะสม 4,180 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 2,195 ราย ขณะนี้มีกระจายตัวของผู้ติดเชื้ออยู่ใน 45 จังหวัด และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นชายอายุ 45 ปี มีโรคประจำตัวคือ เบาหวานขาดการทานยาต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มี.ค. และมีโรคหัวใจขาดเลือด ไม่ได้รักษาต่อเนื่อง ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มีการพบเชื้อและมีความเสี่ยงสูง โดยพบว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. จากนั้นเข้าวันที่ 28 ธ.ค.มีอาการหอบเหนื่อย จึงนำตัวส่งโรงพยาบาล และหัวใจหยุดเต้นระหว่างทาง แพทย์พยายามช่วยชีวิตโดยการปั๊มหัวใจ 30 นาที แต่ไม่ได้สามารถช่วยได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิต ทำให้มียอดเสียชีวิตสะสม 61 ราย ส่วนสถานการณ์โลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 81,669,521 ราย เสียชีวิต 1,781,442 ราย

**ประเมินหนักสุดติดเชื้อวันละ 1.8หมื่น**  
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อไป 45 จังหวัดนั้น ถือว่าเป็นการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เพราะดูตัวเลขวันที่ 18-20 ธ.ค. มีการกระจายไป 6 จังหวัด วันที่ 21-23 ธ.ค. กระจายไป 26 จังหวัด วันที่ 24-26 ธ.ค.กระจายไป 37 จังหวัด วันที่ 27-29 ธ.ค.กระจายไป 45 จังหวัด ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงได้จัดทำฉากทัศน์การระบาดรอบใหม่ ประเมินสถานการณ์เป็น 3 รูปแบบ คือ 1.กรณีไม่มีมาตรการใดๆ เลย จะทำให้ช่วงวันที่ 14 ม.ค.2564 จะมีผู้ติดเชื้อถึงวันละ 18,000 คน 2.มีมาตรการเฝ้าระวังกันแบบกลางๆ ซึ่งใช้

2564 มีผู้ติดเชื้อวันละ 4,000 ราย และปลายเดือน ม.ค.2564 มีผู้ติดเชื้ออยู่วันละ 8,000 คน และ 3.มีมาตรการเข้มข้น ซึ่งเราเคยใช้ในการระบาดรอบแรก จะมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 1,000 รายต่อวัน ดังนั้นเราจึงไม่อยากเห็นตัวเลขอย่างในรูปแบบแรก จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนเพื่อไม่ให้มีปริมาณผู้ติดเชื้อมากเหมือนในต่างประเทศ

**เร่งค้นหาจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย**  
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมศบค.ชุดเล็กได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันว่า การแพร่ระบาดในประเทศแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ การติดเชื้อจากบุคคลสู่บุคคล และการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน อย่างไรก็ตาม เรายังจะใช้นโยบายป้องกันเดิม คือ การจัดแบ่งเป็น 4 พื้นที่ โดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการแบ่งพื้นที่เพื่อให้ประกาศออกมาในวันที่ 30 ธ.ค. พร้อมสั่งการให้แบ่งพื้นที่ในระดับอำเภอ ตำบล เพราะบางจังหวัดไม่ได้มีการระบาดทั้งจังหวัด เช่น จ.ระยอง มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเฉพาะ อ.เมือง ที่มีการติดเชื้อจำนวนมาก อำเภออื่นก็ไม่จำเป็นต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อให้แพร่กับจังหวัดของเขา รวมถึงจังหวัดที่ติดกันจะได้ไม่ต้องเป็นพื้นที่ควบคุม ขณะเดียวกัน การแยกย่อยอำเภอและตำบลยังทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต

โดยทาง ศบค.มท. ศบค.สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะประเมินร่วมกันในการกำหนดพื้นที่ภายในจังหวัด และให้ประกาศให้ประชาชนรับทราบภายใน 1-2 วันนี้ สิ่งสำคัญที่สุด เราต้องมีชุดกำกับดูแลสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงทั้งหลาย เร่งค้นหาจับกุมบุคคลที่มีการมั่วสุมผิดกฎหมาย หากใครรู้เบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมได้ที่

**รอดูวันชี้ชะตายกระดับมาตรการเข้ม**

“นับจากนี้ไปอีก 7 วัน ศูนย์ปฏิบัติการศบค. ขอให้ประชาชนร่วมมืออย่างเข้มข้น เพราะ ศปก.ศบค. จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น ศปก.ศบค.จะพิจารณาขออนุมัติ

ศบค.ชุดใหญ่ในการปรับปรุงมาตรการ เพราะถ้าประชาชนไม่ร่วมมือ เอกชนช่วยเหลือเราก็ต้องทบทวนมาตรการทั้งหมด แต่ถ้าร่วมมือกันดีก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

เมื่อถามว่า อีกไม่กี่วันจะถึงปีใหม่ หลายคนยังสับสนจะเดินทางได้หรือไม่ และจัดกิจกรรมได้มากน้อยแค่ไหน นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้มีบางจังหวัดได้มีการประกาศปิดบางสถานที่ จนต้องปรับเปลี่ยนมาตรการ เช่น กทม. ส่วนจังหวัดอื่นที่มีการติดเชื้อทั้ง 45 วัน จะต้องติดตามประกาศของทางผู้ว่าราชการจังหวัด ปีใหม่นี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เพราะมีตัวเลขติดเชื้อกันสองถึงสามหลัก เราจำเป็นต้องปรับตัวเองมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรขณะนี้ไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์อย่างแน่นอน เพราะจะกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกเว้นเฉพาะบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น เราจึงต้องขอความร่วมมือให้ลดลงกันภายในครอบครัว

**‘อนุทิน’กักตัว-ประชุมแก้โควิด**

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในระหว่างการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข หลังประชุมร่วมกับผู้ฯ สมุทรสาคร ที่ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา แม้ว่าผลตรวจนายอนุทินจะไม่พบเชื้อโควิด-19 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกรณีพบผู้ป่วยยืนยันที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร โดยนายอนุทินมั่นใจว่า จะสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบนี้ได้ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

**จนท.-ชรก.สภาฯ29คนไม่ติดเชื้อ28**  
ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานแพทย์ประจำรัฐสภา แดลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ภายหลัง มีผู้ติดเชื้อเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ (กมธ.) ศึกษาผลกระทบกาลีโนออนไลน์ ที่มาจากต่างประเทศ ในกมธ.การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ว่า เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ได้ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม วันดังกล่าว อาทิ ข้าราชการ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 29 คน ที่คาดว่ามีความเสี่ยงสูง ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จำนวน 24 คน ผลตรวจปรากฏว่าไม่พบเชื้อ ส่วนอีก 5 คนตรวจที่โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล อ.แจ้งวัฒนะ ผลปรากฏว่า มีจำนวน 4 คนไม่พบเชื้อ แต่อีก 1 คน ยังสรุปผลไม่ได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าติดเชื้อ แต่ต้องส่งตรวจเพิ่มเติมให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจอีกครั้ง โดยจะทราบผลภายใน 1 วัน คือ วันที่ 30 ธ.ค.นี้

**อีก22คนสส.-คนนอก'ไปตรวจเอง**  
นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมอนุกรมธ. ในวันดังกล่าวที่เป็นสส. และคนนอก ซึ่งมีทั้งสิ้น จำนวน 22 คน ที่ต้องไปตรวจหาเชื้อเอง ประกอบด้วย อนุกรมธ.จำนวน 7 คน (สส. 2 คน และคนนอก 5 คน) ที่ปรึกษาอนุ กมธ. 12 คน ที่ปรึกษาประธานอนุ กมธ. 1 คนและผู้ติดตามประธานอนุกรมธ.ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 2 คน โดย 1 ใน 2 คนนี้ปรากฏตามข่าวว่าติดเชื้อจาก จ.ระยอง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเข้าชี้แจง 2 หน่วยงาน คือตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 4 คน กรมสรรพากร 5 คน แต่ไม่ได้เข้าชี้แจงพร้อมกัน และมีเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้ประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน (Work from home)

ในส่วนของผู้บุคคลที่เป็น สส.และอนุกรมธ. รวมถึงคนนอก ที่ไปตรวจเป็นการส่วนตัว จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าผลการตรวจออกมาแล้วพบว่าเป็นเนกาทีฟ ได้แก่ นายวินัย สุทธิชัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประธานอนุกรมธ. นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย รองประธานอนุกรมธ. นายพรชัย

ปานศรีแก้ว รองประธานอนุกรมธ. นายภัทร กมรมนตรี อนุกรมธ. ซึ่งขณะนั้นกักตัวแล้ว 14 วัน

**ระยองยังหนักติดเชื้อเพิ่ม56ราย**

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยวันนี้จังหวัดระยองป่วยรายใหม่เพิ่ม 56 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อ 148 ราย ติดเชื้อสะสม 92 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ สะสม 2,561 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อรายอำเภอ อ.เมืองระยอง 116 ราย อ.แกลง 3 ราย อ.บ้านค่าย 4 ราย อ.บ้านฉาง 1 ราย อ.เขาชะเมา 2 ราย อ.นิคมพัฒนา 2 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่ 20 ราย ทั้งนี้จากเดิมขกระดับ อ.เมืองระยอง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงยกระดับอีก 4 อำเภอ เป็นพื้นที่ควบคุม ประกอบด้วย อ.บ้านฉาง อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านค่าย อ.แกลง

**คนใกล้ชิดผู้ว่าสมุทรสาครไม่ติดเชื้อ**

ส่วนกรณีที่น่ายวิระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด ทีมแพทย์จังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยถึงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของนางชุลีพร วิจิตรแสงศรี ภรรยา นายวิระศักดิ์ ผลออกมา “เป็นลบ” ไม่ติดเชื้อโควิด-19 สร้างความโล่งใจให้กับผู้ใกล้ชิดเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 2 ท่านพบว่าผล “เป็นลบ” เช่นกัน

ส่วนความคืบหน้าล่าสุดของ นายวิระศักดิ์ ทางทีมงานใกล้ชิดได้มีการส่งไลน์แจ้งว่า “เรียน ทุกท่านนะคะ.. ขณะนี้ นายอาการปลอดภัยแล้วนะค่ะที่พบเชื้อเป็นเพราะรู้สึกว่ามีไข้ๆ คล้ายจะมีไข้เลย คัดลื่นใจ เข้าตรวจรักษา..ทำให้พบเชื้อเร็ว และตรวจรักษาได้เร็ว ขอขอบคุณในความห่วงใยที่มีให้เราและทีมงานนะค่ะ”

**สสจ.จันทบุรีแจ้ง5สถานที่เสี่ยงโควิด**

นายอภิรักษ์ พิสุทธิอาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้ออกหนังสือประกาศสำนักงานสาธารณสุข

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จาก จ.ระยอง สมุทรสาคร และอีกหลายจังหวัด จังหวัดจันทบุรี พบผู้ป่วยในระลอกใหม่ จำนวน 3 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ขอประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่และเวลา ดังต่อไปนี้ 1.ผู้ลักลอบเล่นการพนันในทุกพื้นที่และทุกถนน ตั้งแต่ วันที่ 14-26 ธ.ค.2563 2.สถานบันเทิงจันทบุรี วันที่ 20 ธ.ค.เวลา 18.00-17.00 น. และผู้โดยสารรถตู้ จันทบุรี - ระยอง วันที่ 20 ธ.ค.2563 ที่ขบวนเดินรถเวลา 17.00 น. 3.ร้านเสื่อไทย อ.เมืองระยอง วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 21.00 - 22.00 น. 4.ร้านอาหารในโรงพยาบาลนครเทคนันเทิง อ.เมืองระยอง วันที่ 23 ธ.ค.เวลา 18.00 - 19.00 น. 5.วัดป่าคลองกุ้ง(จุดถวายสังฆทาน) วันที่ 26 ธ.ค. เวลา 13.00 - 15.00 น.

ผู้ที่ไปสถานที่ดังกล่าวหากพบว่า มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ขอให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

**นครปฐมพบติดเชื้อเพิ่มอีก5ราย**

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นครปฐม ใ้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ เวลา 07.00 น. สถานการณ์ โควิด19 จังหวัดนครปฐม ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่รวม 5 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 58 ราย เป็น คนไทย 56 ราย ต่างชาติ 2 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 58 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 54 อ.กำแพงแสน เพศชาย อายุ 9 ปี ค.สระสี่มุม รายที่ 55 อ.กำแพงแสน เพศหญิง อายุ 28 ปี ค.สระสี่มุม รายที่ 56 อ.บางเลน เพศชาย อายุ 56 ปี ค.บางหลวง รายที่ 57 อ.บางเลน เพศหญิง อายุ 21 ปี ค.บางหลวง รายที่ 58 อ.บางเลน เพศหญิง อายุ 46 ปี ค.บางหลวง ทมไทมไลน์ อยู่ระหว่างสอบสวน

**อุดรธานีล้างตลาดครั้งใหญ่**

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดตลาดกลางซื้อขายผักผลไม้แห่งใหญ่ของจ.อุดรธานี และตลาดขายเสื้อผ้าไม้เบญจกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และออกตรวจเยี่ยมพร้อมแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้ค้าและผู้ซื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ โดยในอีก 19 อำเภอ ที่เหลือก็จะทำและดำเนินการพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน และขอทำความเข้าใจ รณรงค์ให้กับบรรดาผู้ค้าและผู้ซื้อที่เข้ามาซื้อของในตลาดแห่งนี้ได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

**บิกคิวไม่พ่นธลึงคาวนหลังปีใหม่**  
ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านเพจไทยคู่ฟ้า ว่า ระบุให้ทุกฝ่ายสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า หลังปีใหม่นี้หลายคนถามกันมาว่าจะมีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับปฏิบัติตัวของเราทุกคน และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป ถ้าทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่โฆษก ศบค.ชี้แจงไป ตนคิดว่ามันคงไปไม่ถึงจุดนั้น เราต้องคาดหวังและมีศรัทธาร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่ายรัฐ เพราะเจ้าหน้าที่อย่างเดียมันไม่พอ แต่ต้องมีศรัทธาร่วมกันว่าจะทำอะไรเพื่อให้ประเทศปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องมุ่งหวัง ไม่ว่าจะป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการประจำเวลานี้ไม่ใช่เวลาทำงานการเมือง แต่เป็นเวลาที่ต้องดูแลประชาชนไปด้วยกัน ขอฝ่ายไว้ด้วย และตนคาดหวังว่าจะไม่ถึงขั้นนั้น ขอบขอบคุณความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน ยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ทั้งนี้ เพื่อให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นในทุกมิติ ทั้งโควิด-19 อุปสรรคการทำงานต่างๆ การดูแลเกษตรกร ดูแลผู้เปราะบาง กลุ่ม

**กทม.ยอดป่วยพุ่งอีกเพียบ**  
ที่ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่ากทม. ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานว่า กรณีบ่อนในซอยแจ้งวัฒนะ 14 ได้ทำการ SWAB ตรวจหาเชื้อผู้ที่เจอในบ่อนทั้ง 100 กว่าคน แล้วรอผลใน 2 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขติดตามในระหว่างกักตัวที่บ้าน หากพบมีผลเป็นบวกจะสอบสวนโรคทันที พร้อมกันนี้ให้เจ้าของสถานที่เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่เขตลงไปกำกับติดตาม

ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อของกรุงเทพมหานครในวันนี้เพิ่มอีก 14 ราย รวมทั้งสิ้น 108 ราย โดย 11 รายพบในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนอีก 3 รายอยู่ระหว่างการสอบสวน และจะเร่งรายงานใหม่ไฉนของผู้ติดเชื้อให้ทราบต่อไป โฆษกกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวชี้แจงในรายละเอียดของสถานบริการที่สั่งปิดและให้ปรับเป็นร้านอาหารได้ โดยให้คำจำกัดความร้านอาหารดังนี้ 1.ต้องไม่มีพื้นที่เดิน 2.ต้องไม่มีบริการปรนนิบัติลูกค้า 3.ต้องไม่มีบริการ อาบ อบ นวด ยกเว้น นวดแผนไทย และ 4.กรณีมีการแสดงดนตรีสดต้องไม่ยอมให้นักร้อง หรือนักแสดงไปเดินกับลูกค้า และต้องปิดก่อนเที่ยงคืน นอกจากนี้ ในเรื่องของแสงสี จะใช้เกณฑ์ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 โดยยึดหลักเกณฑ์ข้อ 13 ซึ่งการจัดสถานที่แสง สี นั้น จะต้องมีไฟสว่างมองเห็นได้ในระยะ 1.5 เมตร หากมองไม่เห็นลูกค้าก็จะเข้าเกณฑ์ถือเป็นสถานบริการ ทั้งนี้ ทุกร้านประกอบการ ไม่ว่าจะ เป็น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ชวนำ หรืออื่นๆ จะใช้เกณฑ์แนวทางนี้ว่าจะต้องเปิดหรือปิด เพราะเจ้าของร้านจะต้องทราบอยู่แล้วว่า ร้านของตนเองเข้าข่ายเป็นสถานบริการหรือไม่ โดยจะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลงไปตรวจสอบตามแนวทางที่วางไว้

**นายกฯลงพื้นที่จังหวัดระยอง**  
ต่อมาเวลา 14.15 น.หลังแล้วเสร็จการประชุมครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม พร้อม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางจาก กทม. โดยเฮลิคอปเตอร์ไปยัง จ.ระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

โดยจุดแรกจะลงพื้นที่หน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกที่เนินอุไร ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จากนั้นไปให้กำลังใจบุคลากรทางสาธารณสุขที่โรงพยาบาลระยอง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ นายกฯไม่สบายใจหลังสื่อมวลชนตั้งข้อสงสัยบ่อนในจังหวัดระยองโยกกับนักการเมือง และว่าถ้าใครมีข้อมูลให้ส่งมา

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

## อิงโควิดจากแอฟริกาใต้ กลายเป็นพันธุ์สาม 'ญี่ปุ่น' บราซิลยกเลิกเคาน์ดาวน์

สถานการณ์การระบาดของ  
ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกยังนำ  
เป็นห่วง ญี่ปุ่นเจอแล้วรายแรก  
ติดเชื้อกลายพันธุ์จาก  
แอฟริกาใต้ เมืองริโอฯ ของ  
บราซิลงดเคาน์ดาวน์ริมหาด

▶▶▶ ต่อ : ญี่ปุ่น - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แหวนห้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

## ญี่ปุ่น

กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น ยืนยันเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563 ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดเดียวกับที่พบในแอฟริกาใต้ โดยเป็นหญิงอายุประมาณ 30 ปี เดินทางจากแอฟริกาใต้มาถึงสนามบินนาริตะ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2563 โดยผู้ติดเชื้อรายนี้ไม่แสดงอาการใดๆ ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ญี่ปุ่นตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ที่พบมาอังกฤษแล้ว 6 คน

ในจำนวนนี้มี 1 คน เป็นชายวัย 40 ปี มีอาการไข้และเจ็บคอ ส่วนอีก 4 คน ไม่แสดงอาการ ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศห้ามชาวต่างชาติจากแอฟริกาใต้เดินทางเข้าประเทศมาตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2563 แต่ข้อยกเว้นกรณีชาวญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่น โดยต้องมีใบรับรองการตรวจโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง ซึ่งมาตรการนี้ยังบังคับใช้กับผู้เดินทางมาจากอังกฤษด้วย

ริโอชยกเลิกเคาน์ตาวน์ปีใหม่ที่ริมหาด ขณะที่เทศบาลนครริโอเดอจาเนโร เมืองใหญ่อันดับ 2 ของบราซิล ประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ หรือเคาน์ตาวน์ บริเวณริมชายหาดระยะทาง 30 กิโลเมตร ซึ่งเคยจัดกันเป็นประจำทุกปีโดยจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มารวมตัวกันตลอดแนวชายหาด เพื่อรอชมการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในบราซิลยังเป็นห่วง โดยจากประชากรทั้งประเทศ 212 ล้านคน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 7.5 ล้านคน มากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และอินเดีย

และโดยเฉพาะมีผู้เสียชีวิตกว่า 191,000 คน มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ ซึ่งสำหรับเมืองริโอเดอจาเนโร นั้นมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 15,000 คน จากประชากรทั้งหมดในเมืองราว 13 ล้านคน หรือ 216 คนต่อประชากร 1 แสนคน สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั้งประเทศกว่า 2 เท่า อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นให้ผู้ที่พักอาศัยใกล้เคียงกับชายหาดสามารถลงไปเดินเล่นได้ ส่วนบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษปรับสูงสุด

15,000 เรียล หรือราว 86,000 บาท ก่อนหน้านี้นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เทศบาลนครริโอเดอจาเนโร ออกประกาศห้ามเข้าพื้นที่หาดโคปาคาบานา ระยะทางยาว 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงของเมืองและเป็นหนึ่งในจุดจัดงานเคาน์ตาวน์ระดับโลก โดยตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ตำรวจจะตั้งเครื่องกีดขวางไม่ให้เข้าไปทั้งพาหนะส่วนตัวและขนส่งสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟ้าจะงดให้บริการในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง

ชาวอเมริกันวัยชราแล้วกว่า 2 ล้านคน ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรือ ซีดีซี ของสหรัฐฯ เป็นห่วงว่า

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

เวลาท้องถิ่น ซิตีซีได้ฉีดวัคซีนป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข็มแรกให้ กับประชาชนไปแล้ว 2,127,143 คน ทั่วประเทศ และได้แจกจ่ายวัคซีนไป แล้ว 11,445,175 โดส โดยตัวเลขผู้ได้ รับวัคซีนและจำนวนโดสที่มีการส่งไปทั่ว ประเทศดังกล่าวเป็นวัคซีนทั้งที่ผลิตโดย โมเดอร์นา และไฟเซอร์/ไบออนเทค

## ปธน.แอฟริกาใต้สั่งห้ามขายเหล้า

นายซีริล รามาโฟซา ประธานาธิบดี แอฟริกาใต้ ประกาศเมื่อค่ำวันที่ 28 ธ.ค. 2563 ตามเวลาท้องถิ่น ยก ระดับมาตรการสกัดการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสั่งห้ามร้านค้าปลีกจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ขณะที่ สถานบันเทิง เช่น ไนท์คลับ ผับ บาร์ ให้ ปิดบริการ ส่วนร้านอาหารสามารถเปิด ขายอาหารได้แต่ต้องปิดในเวลา 20.00 น. และสถานที่ผลิตไวน์ห้ามเปิดให้ชิม หรือจำหน่ายไวน์ โดยอนุญาตให้ขนส่ง ไวน์จากโรงงานไปยังสถานที่จัดเก็บที่ ได้รับอนุญาตเท่านั้น รวมถึงห้ามออก นอกเคหสถานขามค้ำคืน หรือเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 21.00-06.00 น.

## สังสรรค์ส่งท้ายปีทำโรครระบาดพุ่ง

ปธน.รามาโฟซา เปิดผว่า ได้รับ รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 5 หมื่นราย ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส การระบาดเกิดขึ้น อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะงานสังสรรค์ ต่างๆ ช่วงสิ้นปี ที่มีการรวมกลุ่มของ ผู้คนตั้งแต่ในระดับครอบครัวถึงระดับ สังคม ตลอดงานกิจกรรมด้านดนตรี และวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้คือการเตือน กัยครั้งใหญ่และชี้ให้เห็นถึงความรุนแรง ขาดการเฝ้าระวังในช่วงวันหยุด และการ การ์ดตกในครั้งนั้นก็มียาที่ต้องจ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อโรงพยาบาลทั้งของ รัฐและเอกชนใกล้เต็มความจุแล้วในหลาย จังหวัด และหลายพื้นที่กำลังพยายามเพิ่ม เตียงผู้ป่วย

นายไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการ โครงการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกได้ กล่าวเตือนว่า แม้ขณะนี้ไวรัสโควิด-19 จะระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก แต่ใน ปีหน้าอาจจะมีเชื้อไวรัสตัวใหม่ที่รุนแรง กว่าโควิดอีกหลายเท่าอุบัติขึ้น การ ระบาดในปัจจุบันนี้เสมือนเพียงสัญญาณ เตือนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นางมาเรีย แวน เคอร์โคฟ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคของ

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า การกลายพันธุ์ ของไวรัสในแอฟริกาใต้ และอังกฤษนั้น วัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันยังสามารถป้องกัน ได้

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1



## เลิรฟ์กั๊ง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจ 7 เมนูอาหารทะเล ก่อนนำมาเลิรฟ์คณะรัฐมนตรีมือกลาง วันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ว่าอาหารทะเลปรุงสุก ถูกสุขอนามัยไม่แพร่เชื้อโควิด ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

## ศบค.ห่วงสกัดโควิดไม่เข้ม ป่วยวันละหมื่น

'ทวีศิลป์' ผวา 14 ม.ค. พิค  
'บิกตู' บินฮ. ตรวจระยอง  
เจออีก 56 ราย-ล็อก 4 อภ.  
กทม. 108-ชี้ 3 ร้านเสี่ยง  
กรม. อนุมัติ 1.1 หมื่น ล. สู้  
ทั่วประเทศ. วันเดียว 155 ราย

ศบค.เตือน 7 วันอันตรายปีใหม่  
ถ่ายยอนเล็งใช้มาตรการเข้ม  
ห่าง 14 ม.ค. ติดโควิดเพิ่มวัน  
ละ 1.8 หมื่นคน แถลงป่วยอีก  
155 ราย กรม. อนุมัติ 1.1 หมื่น  
ล้านรับมือ 'บิกตู' ตรวจระยอง  
ผู้ว่าสั่งล็อกดาวนเพิ่ม 4 อำเภอ  
กรุงเทพฯ ยอดพุ่ง 108 ราย  
เรียกผู้ใช้บริการ 'ร้านอาหาร-  
คาราโอเกะ' ตรวจ  
(อ่านต่อหน้า 5)





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

**โควิด**

**ป่วยโควิดเพิ่ม 155 ราย**

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่าในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 155 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 134 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 11 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 10 ราย รวมสะสม 6,440 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสมที่ 61 ราย พบผู้ติดเชื้อในประเทศกระจายใน 45 จังหวัด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า รายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ แบ่งเป็นรายที่ 1-10 เป็นกลุ่มผู้อยู่ในสถานกักกันโรคเดินทางมาจากบาหลี 4 ราย และเยอรมนี เวียดนาม อินเดีย สวีเดน สหรัฐอเมริกา ตุรกี ประเทศละ 1 ราย โดยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ กลุ่มผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับสมุทรสาคร 12 ราย และเชื่อมโยงระยองอีก 2 ราย กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า ผู้ที่ประกอบอาชีพเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง 17 ราย กลุ่มผู้ป่วยที่รอการสอบสวนโรคเพิ่มเติม ได้แก่ กรุงเทพฯ 3 ราย นครปฐม 5 ราย ลำปาง 1 ราย ชลบุรี 28 ราย จันทบุรี 3 ราย สมุทรปราการ 7 ราย และระยองอีก 56 ราย และกลุ่มผู้ป่วยที่มาจากการคัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 11 ราย

**เสียชีวิตเพิ่ม 1 ที่ระยอง**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ในโรงพยาบาล (รพ.) ระยอง เป็นชาย อายุ 45 ปี โรคประจำคือ เบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือด ขาดยาตั้งแต่เดือนมีนาคม ไม่ได้รักษาต่อเนื่อง ดูแลตนเองไม่ดี และพบประวัติเสี่ยงคือทำงานในพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ติดเชื้อ สถานที่ไม่ถูกกฎหมาย จึงถูกติดตามมาตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อย มีอาการหุดหุดหายใจระหว่างนำส่ง รพ. แพทย์จึงช่วยชีวิตปั๊มหัวใจ 30 นาที แต่ไม่สามารถช่วยไว้ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ทั้งนี้ แพทย์ที่ช่วยเหลือสวมใส่ชุดป้องกันร่างกายทุกคน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ประเทศไทยเมียนมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 648 ราย จะเห็นว่ากราฟกำลังจะลงแล้ว ซึ่งก็ดีใจกับเขาด้วย ยิ่งลงได้เร็วยิ่งดี จากเดิมที่ขึ้นวันละ 2-3 พัน แต่วันนี้เหลือ 3 หลัก ขณะนี้มาเลเซีย พบป่วยเพิ่มขึ้น

**เปิด 3 ฉากทัศน์ศรุมระบาด**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยใน 45 จังหวัด จะเห็นในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 18-20 ธันวาคม พบเพียง 6 จังหวัด วันที่ 21-23 ธันวาคม เพิ่มเป็น 26 จังหวัด วันที่ 24-26 ธันวาคม เป็น 37 จังหวัด และวันที่ 27-29 ธันวาคม เพิ่มขึ้นเป็น 45 จังหวัด ถือว่าค่อนข้างเร็ว ทีมระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จึงทำฉากทัศน์ของการระบาดระลอกใหม่ ใน 3 ฉากทัศน์

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ฉากทัศน์ที่ 1 หากไม่มีการควบคุมหรือมาตรการใด จะเกิดเป็นเส้นสีแดง เป็นกราฟพุ่งชันจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละ 1,000-2,000 ราย ไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม จะพบเพิ่มขึ้น 18,000 รายต่อวัน ฉากทัศน์ที่ 2 เส้นสีเหลือง ใช้มาตรการปานกลาง จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกือบ 4,000 รายต่อวัน โดยกลางเดือนหน้า จะพบผู้ป่วยรายใหม่ 8,000 รายต่อวัน ซึ่งกำลังดำเนินการระดับนี้อยู่และเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น หากระยะสั้นๆ พบผู้ป่วยสะสมหลักหมื่นราย และฉากทัศน์ที่ 3 เส้นสีเขียว เป็นมาตรการเข้มข้นที่เราเคยทำได้ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ก็จะทำให้ผู้ป่วยน้อยกว่า 1,000 รายต่อวัน

“ระลอกสอง ระลอกใหม่ แล้วแต่คนจะใช้ เราไม่อยากเห็นภาพเส้นสีแดง หากพูดถึงเราพบรายใหม่หลักร้อย เราอยู่ในเส้นสีเหลืองอยู่ ซึ่งน่ากังวลใจมาก หากเราไม่ทำอะไร กราฟจะยิ่งชันขึ้น จะพบผู้ป่วยหลักหลายพัน สะสมเป็นหลักหมื่นราย ดังนั้นหากเราพร้อมมือกันในวันนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อเราจะไม่เยอะเหมือนต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกพบผู้ป่วยรายใหม่รอบ 24 ชั่วโมง 487,273 ราย สะสมที่ 81,669,521 ราย พบเสียชีวิต 9,105 ราย อัตราเสียชีวิตร้อยละ 2.2 โดยวันนี้เราก็พบผู้เสียชีวิตใหม่ 1 ราย ก็หมายความว่า ถ้าเราสะสมหลายวันก็จะมีผู้เสียชีวิตตามมา เหมือนกับสถานการณ์ของโลกตอนนี้” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

**สั่งพวจ.แบ่ง 4 พื้นที่ตามศบค.**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก มีการวิเคราะห์สถานการณ์ขณะนี้ จำนวนเพิ่มขึ้น แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1.การติดเชื้อจากบุคคลถึงบุคคล ซึ่งเกิดขึ้น 2 แบบ แบบที่ 1 การเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงมีกิจกรรมเสี่ยง จะติดเป็นรายบุคคล เช่นที่ จ.สมุทรสาคร ที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง มีโอกาสติดอยู่แล้ว แบบที่ 2 ไม่ทราบและไม่ระวังการสัมผัสผู้ติดเชื้อ ซึ่งจะต้องดูแลตนเอง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า 2.การติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน มีสาเหตุจากการเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆ หากเป็นกิจกรรมที่ถูกต้อง เช่น การประชุมงานเลี้ยงสังสรรค์ แต่อาจจะถอยทิศทางลงให้ปลอดภัยขึ้น และกิจกรรมที่ลึกลับ เป็นเรื่องที่ปวดหัวใจคนไทย เช่น การเล่นพนัน มั่วสุม ปาร์ตี้ ที่ซึ่งมาแล้วเป็นภาพสัปดาห์ คำๆ เกิดเป็นตัวเลข

ติดเชื้อ 2-3 หลัก เพราะตรงนี้เป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นสิ่งที่ป้องกันได้แต่ต้องควบคุม

“เราใช้มาตรการเดิมที่นายกาประกาศออกมา คือ 4 พื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวัง แต่สิ่งสำคัญที่สุด แปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตาม พ.ร.บ.ฉุกเฉินและ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ให้แบ่งส่วนพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ภายในวันพรุ่งนี้และจะต้องประกาศออกมาในระดับของอำเภอ ตำบล ให้ได้” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

**ชู 7 วันถ้าย่อยอ่อน ใช้จ่ายแรง**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การดำเนินการในโครงการชายเฝ้าระวัง “รังผึ้ง” มอบให้ ศบค.มท. ขับเคลื่อน สปท.จังหวัด สปท.กทม. ให้มีกลไกเฝ้าระวังถึงระดับ สปท.ตำบล โดยใช้กลไกการปกครองและสาธารณสุข คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะรับผิดชอบประเมินกำหนดระดับพื้นที่สถานการณ์ โดยเน้นที่จังหวัดหรืออำเภอขึ้นมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศให้ประชาชนรับทราบ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนเน้นมาตรการที่ออกจากทางจังหวัดอย่างเข้มข้น โดยจะใช้เวลานับไปอีก 7 วัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่เราเคยนับ 7 วันอันตราย นอกจากอุบัติเหตุแล้วการติดเชื้อก็เป็นความสำคัญ หากควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้อยู่ในขีดความสามารถที่มีทรัพยากรรองรับ เราคงใช้มาตรการ 4 พื้นที่ แต่หากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เอกชนย่อยอ่อนจะพบทวนมาตรการทั้งหมด

**มาตรการบีใหม่ดูแลแต่ละพื้นที่**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า เห็นภาพประกาศของบางจังหวัด บีใหม่ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปลี่ยนแปลงไปเพราะมีอัตราการติดเชื้อขึ้นมา โดย กทม.มีประกาศสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค คือ สนามม้า สนามชนไก่ สนามชนโค สนามปลากัด สถานอาบอบนวด สถานบริการ และสถานที่มีลักษณะเดียวกัน ขณะนี้สถานที่เฝ้าระวังคือ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ กำหนดให้วงเวียนที่นับ ยกเว้นครอบครัวเดียวกันหรือผู้ที่มีมาด้วยกัน สถานที่จำหน่ายสุรา อาหาร ยังขายได้แต่มีรายละเอียดที่เข้มงวดมากขึ้น โดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563- 4 มกราคม 2564

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ส่วนทั่วไปจะต้องดูตามประกาศ เช่น จ.สมุทรสาคร จะต้องเปลี่ยนไป เพราะยังมีเคอร์ฟิวอยู่ ระยอง ก็จะต้องรอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประกาศ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่มีคุณภาพชีวิตต่างกัน แต่ใน 45 จังหวัดที่ีการ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

จะต้องเข้มด้วย ปีใหม่นี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ตอนนี้อัตราติดเชื้อ 2-3 หลักขึ้นมา ต้องปรับตัวเองขึ้น วันนี้มีการประชุมที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุม ก็อยากให้ช่วยกันมากขึ้น แต่ไม่ให้กระทบเรื่องเศรษฐกิจ เราไม่ล็อกดาวน์แน่นอน ยกเว้นพื้นที่ที่จะประกาศออกมาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น สมุทรสาคร

"ใกล้ปีใหม่นี้ หลายคนดูแลสุขภาพและจิตด้านหนึ่งคือการสวดมนต์ ทางสำนักงานพระพุทธศาสนา ไม่มีการจัดใหญ่ แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ เช่น สวดมนต์ออนไลน์ ทุกคนทำได้ นอกจากกายดี และจิตก็ดีด้วย และภาวนาให้พวกเราผ่านพ้นเรื่องร้ายที่มีการติดเชื้อ และเป็นชาติที่เราภูมิใจในช่วงปีใหม่นี้ไปด้วยกัน" นพ.วิศิษฐ์กล่าว

**สธ.ออก7มาตรการเข้มปีใหม่**

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า เป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 คือ การลดโอกาสแพร่เชื้อในประเทศไทยระยะเขตการระบาดใหม่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก จึงขอให้คนไทยงดเดินทางออกนอกจังหวัดโดยไม่จำเป็น พยายามอยู่บ้าน งดลงไปในที่แออัดคับแคบ ไม่ต้อนคนไปดลองคนหมู่มาก แออัด หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่ยังมีมาตรการห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยอยู่ที่พักหรือที่ทำงาน

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ล่าสุด คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านกาแพทย์และสาธารณสุข กรณีโควิด-19 (ศบค.สธ.) มีมติในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ 1.สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาครควบคุมโรคได้ระดับหนึ่ง ด้วยมาตรการสาธารณสุข มาตรการด้านสังคม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชน 2.ในช่วงปีใหม่นี้จะมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ศบค.สธ.จึงให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทำแผนเตรียมรับมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์จังหวัดของตนเอง และสอดคล้องกับมาตรการ ศบค.กำหนด รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ

"3.การจัดกิจกรรมสาธารณะช่วงปีใหม่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้งด ส่วนในพื้นที่เฝ้าระวังให้ลดการจัดกิจกรรมมากที่สุด อยู่เฉพาะในครอบครัว หากจะจัดต้องได้รับอนุญาต รวมทั้งคงมาตรการป้องกันเน้นย้ำการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ และสแกนไทยชนะ และลดความแออัดของผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน หากจัดมากกว่า 100 คน ต้องขออนุญาต" นพ.เกียรติภูมิกล่าว

ปลัด กทม. กล่าวว่า 4.การจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ เน้นการจัดแบบทางไกล หรือ ออนไลน์ เช่น สวดมนต์ข้ามปี 5.แรงงานต่างด้าวให้อยู่ภายในพื้นที่จังหวัด ที่พักตนเอง หรือสถานที่ทำงาน และงดการไปมหาสาร ให้บางจังหวัดตรวจสอบดูแลถูกจ้างอย่างเข้มงวด 6.ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เคาะประตูป้านให้ความรู้ประชาชน และตรวจสอบว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาหรือไม่

หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และ 7.ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง เช่น สถานที่ลักลอบเล่นการพนัน และอื่นๆ

**'บิกตู'บอกจะระวังตัวไประยอง**

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ว่า การลงพื้นที่ ระวังจะระวังตัวอย่างที่สุด สิ่งแรกคือ ใส่หน้ากากตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลระยะใกล้ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และระมัดระวังเรื่องการล้างมือ โดยจะใช้แอลกอฮอล์ตลอดเวลา ตนไม่อยากจะไปแพร่เชื้อหรือติดเชื้อมา เพราะต้องทำงาน ไม่อยากป่วย ไม่อยากเจ็บ เพราะจะทำให้การทำงานของตัวเองต่อเนื่อง ประชาชนรอรับการทำงานของรัฐบาลอยู่ จำเป็นต้องรักษาตัวให้มากที่สุด วันนี้ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ไปดูว่าทำงานครบถ้วนหรือยัง เพราะทุกวันนี้ทุกจังหวัดเห็นเหนื่อย คงไม่ใช่เฉพาะระยอง อย่งไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นก็อย่าการ์ดตกอีกแล้วกัน ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทำ อาจจะไม่ได้เจตนหรือไม่ระมัดระวัง เจ้าหน้าที่ต้องสวมถุงมือ ล้างมือ ใส่หน้ากากด้วย ในการที่จะดูแลประชาชน ไม่อย่างนั้นติดเชื้อมากจะลำบาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีไม่มากนัก ขอบคุนประชาชนที่เป็นห่วง

**ล็อกดาวน์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์**

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า หลังปีใหม่นี้หลายคนถามกันว่า จะล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับปฏิบัติตัวของทุกคน และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป ถ้าถูก

คิดว่ามันคงไปไม่ถึงจุดนั้น เราต้องคาดหวังและมีศรัทธาว่าร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่ายรัฐ เพราะเจ้าหน้าที่อยู่คนเดียวมันไม่พอ แต่ต้องมีศรัทธาว่าร่วมกันว่าจะทำอะไรให้ประเทศปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องมุ่งหวัง ไม่ว่าจะเข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการประจำ เวลาไม่มีเวลาทำงานการเมือง แต่เป็นเวลาที่ดูแลประชาชนไปด้วยกัน ขอฝากไว้ด้วย และคาดหวังว่าจะไม่มีถึงขั้นนั้น ยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นในทุกมิติ ทั้งโควิด-19 อุปสรรคการทำงานต่างๆ การดูแลเกษตรกร ดูแลผู้เปราะบาง กลุ่มแรงงานต่างด้าว

**จัดผู้ประกอบการรับผิดชอบสังคม**

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เรื่องแรงงานต่างด้าววันนี้มีมาตรการหลายอย่างเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ที่จะหามาตรการเหมาะสมดำเนินการในช่วงนี้ ทำอย่างไรจะควบคุมได้มาจากที่ไหน ทำงานที่ไหน ถ้าเข้ามาแล้วไม่มีที่ทำงานต้องไปตรวจสอบว่าเข้ามาได้อย่างไร ถูกช่องทางหรือไม่ ต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนด้วย ที่มีการใช้แรงงานจะต้องแจ้งว่าต้องใช้แรงงานเท่าไร ทั้งแรงงานมีฝีมือและไม่มีฝีมือ จะต้องไม่ปกปิดข้อมูล โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนมากเป็นแสนๆ โรงทั้งประเทศ ที่ จ.สมุทรสาครใหญ่ๆ ก็ 7 พันกว่าโรงงานไปแล้ว ซึ่งรัฐไม่สามารถไปตรวจได้ครบถ้วนในระยะเวลาอันสั้น ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือรายงานและแจ้งมาว่าต้องการแรงงานเท่าไร และคนเหล่านี้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ได้ให้นโยบายในการผ่อนผัน ขึ้นบัญชีต่างๆ ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ตรงนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อเจ้าของโรงงาน หากตรวจสอบพบภายหลังว่าไม่มีการแจ้งหรือให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงว่าใช้แรงงานจริงๆ เท่าไร แล้วไปใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามา จะต้องถูกขึ้นบัญชีแบล็กลิสต์ต่อไป

"ขออย่าว่าต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกคน อย่ามองว่าจะให้รัฐคุมมันคุ้มนี้แล้วตัวเองไม่ดูแล ท้ายที่สุดผลกลับมาที่คนไทยทั้งประเทศ ท่านจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย การประกอบจะหวังผลกำไรอย่างเดียวไม่ได้ ขอบคุนทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขช่วงปีใหม่ และต้องระมัดระวังที่สุดในการที่จะทำให้สถานการณ์โควิด-19 ให้หมดสิ้นไปให้ได้โดยเร็วจากการแพร่ระบาดในช่วงนี้ ขอให้กำลังใจซึ่งกันและกัน" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

**ลงโทษทุกคนที่เอี่ยวบ่อนพนัน**

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในส่วนของบ่อนการพนันอยากเรียนว่า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องแก้ให้ต่อไป ตนเองในฐานะดูแลฝ่ายความมั่นคงจะกำชับและลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในขั้นต้นจะดำเนินการกับผู้ปล่อยปลดละเลยก่อน ซึ่งได้สั่งการให้ลงโทษไปแล้ว ต่อไปเป็นเรื่องของสอบสวนต่อว่าเกิดขึ้นได้ที่ไหน อย่งไร วันนี้เห็นมีการโพสต์ทางโซเชียลเยอะว่ามีบ่อนที่นั่นที่นี้ มี

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

การขึ้นจอบมา บางทีก็โดยข้าราชการเองบ้างอะไร บ้าง ขอเตือนข้าราชการถ้าจะแพร่สิ่งเหล่านี้มา อาจจะมีความคิดหรือไม่ซึ่งไม่ทราบในเรื่องของการรู้ข้อมูล รู้การกระทำทุจริต รู้การกระทำผิด กฎหมายแล้วไม่แจ้งความดำเนินคดี ไม่ให้หน่วยงานรับทราบ แต่กลับไปแพร่ซึ่งจริงไม่จริงยังไม่รู้ ต้องพิสูจน์ทราบกันต่อไป ไม่ได้แก้ตัวให้ใคร เพราะตราบไค่ที่ยังมีปัญหาย่อยอยู่กัน และขอให้เข้าใจรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วย ส่วนไค่ที่เข้มแข็ง ดูแลได้อย่างดี ทุกเรื่องไม่ว่าจะโควิด-19 บ่อน หรือการทำคามผิดอะไรต่างๆ ก็ตาม ขอชื่นชมให้กำลังใจในการทำงานต่อไป นั่นคือสิ่งที่จะได้รับการตอบแทนใดๆ ในอนาคตของชีวิตราชการท่าน ทั้งการเมืองและข้าราชการประจำด้วย จะต้องมีการกวาดล้าง ระเบิดระวังให้มากยิ่งขึ้น

## บิ๊กตุ๋-คณะตรวจเยี่ยมระยอง

ต่อมาเวลา 14.15 น. ที่ จ.ระยอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พล.อ.ฉัตรกุล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จาก กทม. ไปถึง จ.ระยอง เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานในการดูแลสถานการณ์โควิด-19

เวลา 15.00 น. นายกาได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยคัดกรองเชิงรุกที่เนินอุไร ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จาก

นี้จะไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องบ่อนการพนันที่เป็นต้นเหตุในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ระยอง ว่ารับที่จะไปดำเนินการขั้นเด็ดขาด ซึ่งได้มีการย้ายไป 3-4 คนแล้ว ตนยินดีที่จะรับข้อมูลต่างๆ ขอให้ส่งมาได้เลย พร้อมรับดำเนินการขอให้ส่งปิดผนึกมาถึงตน ส่งมาที่ทำเนียบรัฐบาลให้รัฐมนตรีทราบว่าจะบ่อนอยู่ที่ไหน เป็นใครอยู่ที่ไหนจะได้ดำเนินการ เพราะถ้ารู้ทีหลังก็ไม่เกิดประโยชน์ มันไม่ทันการณ์ ดังนั้น ท่านต้องช่วย สื่อรู้ดี เพราะเป็นคนนำไปเผยแพร่ เราต้องสร้างความเข้มแข็งธรรมทุกส่วน เพื่อจัดคนไม่ได้ออกไปให้ได้อีกที่สุด ขณะเดียวกันเราก็อย่าไปในพื้นที่เสี่ยง และต้องขอโทษที่มีส่วนทำให้ประชาชนไม่ได้ไปฉลองปีใหม่อย่างเต็มที่ ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะไปลดอภัย ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาล แพทย์พยาบาลทำงานกันหนัก

## ย้ายถูกชกบ่อนโยนนักการเมือง

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะดำเนินการกับบ่อนระยองอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ก็พูดอยู่ในใจ ก็เอาตำรวจออกไป 4 คนแล้ว เคยใครที่ไปเล่นที่บ่อนแล้วติดเชื้อมา ผมจะสอบสวนคนนั้นด้วย คนขับรถไปเล่นที่ไหนเป็นบ่อนของใคร แล้วรู้ได้อย่างไรว่าเป็นบ่อน ถ้าสื่อรู้จักชกให้บอก”

เมื่อถามว่า มีข้อมูลว่าเจ้าของบ่อนการพนันมีความเชื่อมโยงกับนักการเมือง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ย้อนถามด้วยน้ำเสียงโมโหว่า “ใครละ ผมเห็นโยนมาถึงผมด้วยในรูป เดี่ยวกำลังสอบอยู่ ใครทำอะไรก็ตั้งรับผิดชอบ แล้วไปบอก ว่านายกฯเชื่อมโยงบ่อนหรือ การทำผิดกฎหมายทุกอย่างในแผ่นดินนี้ต้องไม่เป็นแบบนี้ไม่เงินผมจะอยู่ทำไมแล้ววันนี้ ความเลวร้ายมันมีหลายอย่างมากมาย ต้องช่วยกันดี ให้ข้อมูลมาดี ผมไม่ปกป้องใครทั้งสิ้น ไม่เคยปกป้องใคร มีทุจริตเยอะแยะ ทุจริตนู่นทุจริตนี่ ดูตรงนู่นบ้างสิ ไม่ใช่ผมไม่ทำอะไรเสียเมื่อไหร่”

## 'วิษณุ' ชี้ล็อกดาวนอำนาจผู้ว่าฯ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพิจารณาล็อกดาวนในช่วงปีใหม่ว่า คงไม่ถึงขนาดนั้น โดยนายกรัฐมนตรีได้เกริ่นมาก่อนหน้านี้แล้วว่า 7 วัน จนถึงปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่จะประเมิน เพราะความรุนแรงจะยังไม่มาก แม้ความกระจ่ายจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จึงไม่ให้จังหวัดไหนเป็นแดงทั้งหมด หรือส้มทั้งหมด ถ้าแดงก็แดงเป็นอำเภอไป แต่พอหลังปีใหม่การประเมินจะต้องเข้มข้นขึ้น เพราะจะมีการเข้ามาของชาวต่างประเทศมากขึ้น วันนี้เป็นเรื่องของการหนีเข้ามา ลักลอบเข้ามา จากนั้นจะต้องดูที่จะเข้ามาอย่างเป็นทางการเป็นร้อยๆ ดังนั้น ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม-1 มกราคม 2564 จะประเมินกันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าตัวเลขน่ากลัวจะคิดกันอีกครั้งว่าจะทำอย่างไร เพราะคงจะไปเจอในช่วงวันเด็ก วันครู หรือวันตรุษจีน

เมื่อถามว่า ถ้าไม่ถึงขั้นล็อกดาวนจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้าง นายวิษณุกล่าวว่า วันนี้ก็คล้ายๆ อยู่แล้ว โดยให้ข้าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดมี

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยความจริงไม่ต้องมีข้อกำหนดนี้ เพราะผู้ว่าฯมีอำนาจตามกฎหมายโรคติดต่อได้เลย ดังนั้น พ.ร.ก.จะไปคุ้มครองให้ผู้ว่าฯมีความมั่นใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังฟื้นฟูศูนย์โควิดของกระทรวงมหาดไทยขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ช่วยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยควบคุมผู้ว่าฯทั้ง 76 ได้ ดังนั้น วันนี้ ประชาชนที่จะเดินทางไป-กลับภูมิภาคสามารถทำได้

เมื่อถามว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหยุดกักตัว 14 วัน นายวิษณุกล่าวว่า รู้อย่างเดียวว่าดีแล้ว เพราะเคยนั่งติดกับตน เมื่อตอนต้นปี นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็เคยกักตัว ตนก็เคย

## 'อนุทิน'คอนเฟอเรนซ์กับสธ.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทินซึ่งอยู่ในระหว่างการกักตัว 14 วัน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์โควิด-19 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเพื่อติดตามการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกรณีพบผู้ป่วยยืนยันที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ติดตามด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นายอนุทินมั่นใจว่าจะควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 รอบนี้ได้ โดยเชื่อมั่นในศักยภาพของระบบป้องกันโรคของไทย ที่มีความพร้อมทั้งระบบสาธารณสุข ความมือจากฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร รวมถึงประชาชนคนไทยต่างให้ความสำคัญกับการป้องกันโรค จึงทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นภาวะวิกฤตได้ในช่วงที่ผ่านมา

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นายอนุทินยังให้กำลังใจผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้มีความตั้งใจในการทำงาน ให้ระงับยับยั้งการระบาดครั้งนี้ได้โดยเร็ว พร้อมกับให้กำลังใจนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้หายป่วยโดยเร็ว และขอเป็นกำลังใจให้ทำหน้าที่ต่อไปอย่างสุดความสามารถ

## เคาะ1.1หมื่นล.รับมือโควิด

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเรื่องบุคลากร เครื่องมือแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครม.อนุมัติโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ จำนวน 10 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 1.13 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1.กลุ่มเฝ้า

ระวัง ควบคุม ป้องกันโรค วงเงินงบประมาณรวม 4.33 พันล้านบาท 2.กลุ่มรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ วงเงินงบประมาณรวม 6.96 พันล้านบาท 3.กลุ่มสนับสนุน วงเงินงบประมาณรวม 27.2 ล้านบาท

น.ส.รัชดา กล่าวว่า รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้เพียงพอต่อการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยทุกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ได้ มีการรายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงิน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

## สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

ที่รัฐสภา น.พ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแพทย์ประจำรัฐสภา แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 หลังมีผู้ติดเชื้อเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาผลกระทบกาลีโนออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศ ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ว่า หลังจากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวันดังกล่าว 29 คน ทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่ พนักงานเสิร์ฟ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่คาดว่ามีความเสี่ยงสูง ไปตรวจที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล 24 คน ซึ่งผลออกมาไม่พบเชื้อ ส่วนอีก 5 คนไปตรวจที่โรงพยาบาลเวสต์เม็คคอลล ผลปรากฏว่า 4 คนไม่พบเชื้อ แต่อีก 1 คน ผลออกมาก็ยังสรุปผลไม่ได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าติดเชื้อ แต่ต้องส่งตรวจเพิ่มเติมโดยให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจอีกครั้ง ซึ่งจะทราบผลภายใน 1 วัน

น.พ.สุกิจกล่าวยอมรับว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนที่รัฐสภาต้องแก้ไข เพราะแม้จะวางมาตรการเข้ม ทั้งวัดอุณหภูมิ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่ไม่สามารถคัดกรองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องทบทวนโดยเฉพาะเรื่องการเว้นระยะห่าง ในห้องประชุมรวมกิจการ ที่มีพื้นที่จำกัด

## จับบุรีติดเชื้อใหม่7ราย

ส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดต่างๆ นั้น นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธิ์ธำรงค์ นายแพทย์สาธารณสุขจันทบุรี แถลงข่าวหลังจากเมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา ยืนยันตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว 3 ราย เป็นผู้เสี่ยงที่เดินทางไปบ่อนการพนันจังหวัดระยอง และตระเวนเล่นพนันในบ่อน 3 จังหวัด

นายแพทย์อภิรักษ์กล่าวว่า ขณะนี้ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย อยู่ในระหว่างรอผลจากห้องปฏิบัติการยืนยัน โดยผู้ที่ตรวจพบติดเชื้อทั้ง 7 ราย พบสัมผัสกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จ.ระยอง อยู่ระหว่างการสอบสวนหาที่มาเพิ่มเติม

(อ่านต่อหน้า 7)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

**โควิด**

นายสุกัลลาว่า ขอให้ผู้ที่ประวัติเดินทางหรือพบสัมผัสกลุ่มเสี่ยงที่ จ.ระยอง หรือปอนพ่น ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจโดยเร่งด่วนและเน้นย้ำไปที่กลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสารไป-กลับ จ.ระยอง และกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา พร้อมกันนี้ได้ออกประกาศคำสั่งให้ปิดพื้นที่เสี่ยงไปแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

**ระยองป่วย56ราย-ตั้งรพ.สนาม**

ที่ จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สุนทร ธีระบุญฤทธิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง แถลงสถานการณ์โควิด-19

นายชาญนะกล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดระยองจากเดิม 92 คน วันนั้นพบอีก 56 คน รวมเป็น 148 คน พบมากที่สุด อ.เมืองระยอง ซึ่งนับว่ามีความรุนแรงมากขึ้น ยกระดับอีก 4 อำเภอ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประคบด้วย อ.บ้านฉาง อ.แกลง อ.บ้านค่าย และ อ.นิคมพัฒนา ส่วนอีก 2 อำเภอ อ.ปลวกแดง และ อ.วังจันทร์ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด จึงจำเป็นต้องปิดจุดเสี่ยงเพิ่มทั้งหมดควบคุมทั้งจังหวัดเหมือนกับ อ.เมืองระยอง สถานบันเทิง โรงเรียน สถานอาบอบนวด นวดแผนไทย สวนสนุก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ยังเปิดได้ แต่ร้านอาหารต้องนำกลับไปที่บ้านรับประทานที่บ้านเท่านั้น ร้านอาหารอาหารยังคงขายได้ แต่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทั้งจังหวัด แรงงานชาวไทยที่อยู่จังหวัดต่างๆ ขอความร่วมมือเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานทำงานในช่วงวันหยุด โดยจ่ายค่าแรงเป็นการทำงานในวันหยุด เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการป้องกันไม่ให้อพยพเชื้อออกไป โรงพยาบาลสนาม มี 2 ระดับ คือที่เป็นห้องเดี่ยว และห้องนอนรวมกันคล้ายกับที่ จ.สมุทรสาคร แต่ที่จะเลือกทำโรงพยาบาลสนามในรูปแบบแยกห้องจะให้ความปลอดภัยและสะดวกสบายกว่า

นายแพทย์สุนทรกล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์รุนแรงขึ้น ได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับห้องตรวจพร้อมประสาน รพ.เอกชน รองรับแล้วเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้แล้ว 200 ห้อง ส่วนเรื่องยาได้เตรียมพร้อมเพียงพอรองรับผู้ป่วยในอนาคต ส่วนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต พบว่ามาตรวจในวันที่ 27 ธันวาคม มาตรวจ วันที่ 28 ธันวาคม กำลังมาพีค แต่ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วก็ได้เสียชีวิตลง ด้วยโรคประจำตัวและติดเชื้อโควิด-19 ด้วยปัญหาใหญ่คือ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังปิดบังข้อมูลว่าไปเล่นการพนันที่ปอนบั้ง จึงขอความร่วมมืออย่าปิดบังข้อมูล เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหากเปิดเผยข้อมูล ขณะนี้ต้นตอผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เล่นการพนัน และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่สัมผัสกับกลุ่มแรก

**ร.ร.ตากสินวุ่นร.หญิงม.4ติด**

ที่ จ.ระยอง น.ส.ภรณ์ภักดิ์ธีรธัญ งามวงศ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ได้เรียกนักเรียนห้อง ม.4/12 จำนวน 30 คน และครู 20 คนมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีทีมแพทย์ รพ.ระยอง น.ส.ภรณ์ภักดิ์ธีรธัญเปิดเผยว่า หลังจากได้รับแจ้งว่า จากโรงพยาบาลระยองว่า เด็กนักเรียนหญิงชั้น ม.4 ห้อง 12 ของโรงเรียนได้ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จากสอบสวนโรคทราบว่าติดมาจากผู้ปกครองที่เชื่อมโยงจากปอนการพนัน พบว่ามีนักเรียนในห้องและห้องอื่นที่สัมผัสผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 150 คน และคณะครูอีก 30 คน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จึงได้สั่งปิดโรงเรียนแบบไม่มีกำหนดเบื้องต้นได้เรียกนักเรียนทั้งหมด 150 คน และครู 30 คน เข้ามาตรวจหาเชื้อ โดยทางโรงพยาบาลระยองจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจหาเชื้อให้ในเวลา 13.00 น.วันนี้

**แห่รับบัตรคิวตรวจลั่นตั้งแต่ตี5**

ที่ จ.ระยอง บริเวณลานตลาดเนินอุไร ช่างสวนศรีเมือง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง ซึ่งเป็นสถานที่แจกบัตรคิวให้ประชาชนที่มาขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ชั่วคราวเป็นวันที่สามแล้ว โดยมีรถตรวจหาเชื้อโควิด-19 รถพระราชทาน เดินทางมาถึง พร้อมรถตรวจของโรงพยาบาลระยอง มาให้บริการกับประชาชน รวม 3 จุด

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า มีประชาชนมารอรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 05.00 น. กว่า 500 คน ซึ่งเรากำหนดไว้ 400 คน บัตรหมดตั้งแต่เช้าแล้ว พบว่ามีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มจากปอนการพนันสามชนไก่ ฟิตเนส ฯลฯ วันนี้มีประมาณเกือบ 200 คน เจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มบัตรให้รวมแล้ววันนี้ประมาณ 500 คน พร้อมแยกกลุ่มเสี่ยงสูงดังกล่าวเกือบ 200 คน ออกไว้ให้ห่างออกไปส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้กลับไปก่อน ให้มาตรวจเวลา 11.00 น. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ช่วงเช้าจะตรวจให้กลุ่มเสี่ยงสูงให้หมดก่อน

**พนักงานเทศบาลกว่า100คนผวา**

ที่ จ.ระยอง จากกรณีทีเลขาฯนายกนครระยอง โพสต์ลงในโซเชียล Terawat Sarah ระบุว่า “ท่านที่ใกล้ชิดผม รบกวนไปตรวจหาเชื้อด้วยนะครับ ด้วยความขอโทษอย่างสูง” นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวว่า เป็นเลขาฯ ส่วนตัวจริง เมื่อทราบเรื่องก็แจ้งให้คนที่ใกล้ชิดรวมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯทุกคนที่มีความเสี่ยงสูงให้ไปตรวจร่างกาย

นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครระยอง กล่าวว่า ตนไปตรวจร่างกายมาแล้ว พร้อมทั้งตัวเองอยู่ที่บ้าน 14 วัน รวมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงก็ไปตรวจร่างกายที่คลินิกอบอุ่นแล้วเมื่อวานนี้ 60 คน และในวันนี้ก็ประมาณ 100 คน สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ไปร่วมงานแต่งงานและงานคริสต์มาสที่ผ่านมา ก็ให้ไปตรวจร่างกายและกักตัวเอง 14 วันด้วย ผ่าไปถึงผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านเลขาฯ เนื่องจากท่านออกมาร่วมงานบ่อยก็อย่าประมาท ควรไปหาหมอตรวจและกักตัว 14 วันด้วย

**น้องชายผู้เสียชีวิตโควิดแจ้ง**

นายอนุวัฒน์ วาณิชกรกุล เปิดเผยว่า ตนเองเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลระยอง ต้องการชี้แจงความจริงจากกรณีที่น่ายาสหิต บิตเดชะ รชช.สร. ให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตเป็นคนโบราณของปอนการพนัน ซึ่งความจริงที่ชายเป็นคนคุมแรงงานต่างด้าวทำงานในไร่มันสำปะหลัง และมีโรคประจำตัวหลายโรค คือโรคหัวใจ เบาหวาน เส้นเลือดในสมองตีบ ป่วยเรื้อรังมานานแล้ว ทางครอบครัวไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องปอนการพนันเลย จึงต้องการชี้แจงความจริง ทวงความเป็นธรรมคืนให้กับผู้เสียชีวิต

**ชลบุรีติดเชื้อฟง12ราย**

ที่ จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอภิรักษ์ กัญญาคุณานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แถลงว่า ขณะนี้ได้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 36 คน จากเดิม 24 คน และพบเพิ่มอีก 12 คน แยกออกเป็น อ.เมืองชลบุรี 12 คน อ.บางละมุง 22 คน และ อ.สัตหีบ 2 คน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากพ่อค้าอาหารทะเลที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร และแหล่งพ่น

นายภัครธรณ์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีคนขับรถลอบหลบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นชาวพม่า 16 คน เดินทางมาจาก จ.ปราจีนบุรี เพื่อมาทำงานที่ ต.ปอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จากการตรวจสอบพบว่ามีอาการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด จึงได้สอบถามคนขับรถ ปรากฏว่าติดต่อกันไม่ได้ จึงได้ประสานงานทั้งตำรวจ แรงงานจังหวัด และอำเภอต่างๆ เพื่อติดตามคนขับรถมาสอบสวนโรคอีกครั้งหนึ่ง

“อย่างไรก็ตามทางจังหวัดชลบุรีจะไม่ปิดบังข้อมูล จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบตลอดเวลาเพื่อจะได้ระมัดระวังและป้องกันไม่ให้ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ส่วนมาตรการคัดค้านจังหวัดชลบุรีนั้น สถานการณ์ยังไม่รุนแรงขึ้นนั้น ขอให้ติดตามข่าวสารเป็นระยะๆ ซึ่งทางจังหวัดชลบุรีจะแจ้งให้ประชาชนทราบ” นายภัครธรณ์กล่าว

**อุดรติดดีฟ้อค้าป่วยเพิ่ม1ราย**

ที่ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุดรดิตต์ จ.อุดรดิตต์ นพ.เกษม ติ่งเกษมสำราญ สสจ.อุดรดิตต์ แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 1 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของ จ.อุดรดิตต์ เป็น 3 ราย โดยรายที่ 3 เพศชาย อายุ 36 ปี เป็นสามีของผู้หญิงที่ป่วยเป็นรายที่ 2 ของ จ.อุดรดิตต์ ที่เปิดร้านจำหน่ายอาหารทะเลอยู่ที่ อ.น้ำปาด จ.อุดรดิตต์ ซึ่งร้านจำหน่ายอาหารทะเลดังกล่าวไม่ได้อยู่กลางชุมชน เป็นร้านจำหน่ายเตี้ย ผู้ป่วยรายที่ 3 นี้ พบเชื้อโควิด-19 ระหว่างการกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน ผลการตรวจแล็ดยืนยันตรวจครั้งที่ 2 มีเชื้อโควิด-19 ทางเจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลน้ำปาดทันที ส่วนญาติพี่น้องอีก 7 ราย ไม่น่าจะป่วยเพิ่ม อย่างไรก็ตามก็จะทำการตรวจซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 3 ว่าจะมีเชื้อหรือไม่ แต่ 2 ครั้งทำการตรวจยืนยันแล้ว ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด

จากประวัติของผู้ป่วยรายที่ 3 พบว่าวันที่ 15 ธันวาคม ไปรับอาหารทะเลที่ จ.สมุทรสาคร

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

พร้อมกับผู้ป่วยรายที่ 2 กลับมาถึง อ.น้ำปาด ช่วงเพื่อขยายอาหารทะเลที่บ้านพี่สาว ต.แสนตอ อ.น้ำปาด และได้นำอาหารทะเลระแวกชายในพื้นที่ ต.บ้านเสี้ยว อ.พากทำ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก และตลาดนัด ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด และวันที่ 22 ธันวาคม เดินทางไปขอตรวจที่โรงพยาบาลน้ำปาด เนื่องจากตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพราะเดินทางไปในพื้นที่แพร่ระบาดคือ จ.สมุทรสาคร และทราบผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 ช่วงเวลา 21.00 น. ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน้ำปาด

ด้านนายพล คำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หลังจากตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 3 ของ จ.อุตรดิตถ์ ยังไม่มีการล็อกดาวน์จังหวัดแต่อย่างใด ร้านอาหาร ผับ บาร์ ยังคงเปิดได้ตามปกติ เพียงแต่ให้เข้มงวดกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

## นครปฐมยืนยันอีก 5 ราย

ที่ จ.นครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมรายงานผู้ติดเชื้อ พบป่วยยืนยันรายใหม่เป็นคนไทย 5 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 58 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยระลอกใหม่อีก 5 ราย อายุ 9 ปี ชาย ต.สรรสิมม อ.กำแพงแสน รายที่ 55 เพศหญิง อายุ 28 ปี ชาย ต.สรรสิมม อ.กำแพงแสน รายที่ 56 เพศชาย อายุ 56 ปี ชาย ต.บางหลวง อ.บางเลน รายที่ 57 เพศหญิง อายุ 21 ปี ชาย ต.บางหลวง อ.บางเลน และรายที่ 58 เพศหญิง อายุ 46 ปี ชาย ต.บางหลวง อ.บางเลน พิธีรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 58 ราย โทรมไอน์อยู่ระหว่างสอบสวนโรค

## สมุทรสาครติดเชื้อ 16 ราย

ที่ จ.สมุทรสาคร หลังจากที่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 27 ธันวาคม 2563 แล้ว ผลจากแล็บ 2 แห่ง ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 นั้น นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณทุกความห่วงใยที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครมีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้ยังคงมีอาการเป็นปกติ ไม่ได้มีความรุนแรงใดๆ มีเพียงอาการอ่อนล้าอันเนื่องมาจากการทำงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 มาตลอด

นายธีรพัฒน์กล่าวอีกว่า ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เวลา 10.00 น. ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมีรายงานฯ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 16 ราย โดยเป็นผู้ที่เข้ามาตรวจในโรงพยาบาลทั้งหมด 16 ราย คนไทย 14 ราย และคนต่างด้าว 2 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,606 ราย จำนวนนี้เป็นจากการค้นหาเชิงรุก 1,370 ราย และตรวจค้นพบในโรงพยาบาลอีก 236 ราย ซึ่งภาพรวมพบว่า การค้นพบผู้ป่วยรายใหม่มีจำนวนลดน้อยลง แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม กับศูนย์ห่วงใยคนสาคร ให้พร้อมรับกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ในแต่ละวัน

## รพ.สนาม'สาคร'เปิดใช้ 31 รศ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้าการสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 2 (วัดโกรกกราก) จังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้พระครูวิสุทธิสุทธิคุณ เจ้าคณะตำบลโกรกกราก เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก ได้ให้เจ้าหน้าที่ของทางวัดปรับพื้นที่ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรม-วิปัสสนา บนเนื้อที่ 5 ไร่ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาไว้ภายใน รุดหน้าไป 70-80 เปอร์เซ็นต์

โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนำเตียงนอนเข้ามาจัดวางไว้แล้ว 108 เตียง ส่วนภายนอกศูนย์นั้นตั้งเต็นท์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรฝ่ายงานต่างๆ ที่จะเข้ามาประจำศูนย์แห่งนี้ คาดการณ์ว่าจะเริ่มรับผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรง เข้ามาพักภายในศูนย์ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

## นครนายก-ปากน้ำเพิ่มอีก

ที่ จ.นครนายก จังหวัดนครนายกออกประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นผู้ติดเชื้อ 3 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตทำงาน ทำอาชีพขายผักในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายแรก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคตรวจหาเชื้อ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงดังกล่าวเข้ากักกันในสถานี่ราชการกำหนด

ที่ จ.สมุทรปราการ สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 15.00 น. พบผู้ติดเชื้อใหม่ 7 ราย รวมติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 34 ราย

## ล็อกดาวน์แม่สอดห้ามรถวิ่ง

ที่ จ.ตาก นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก และผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดตาก ได้ลงนามในคำสั่งของจังหวัดตากที่ 3637/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เฉพาะพื้นที่ อ.แม่สอด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ให้งดบริการรถยนต์แท็กซี่รับจ้างทุกประเภททุกคัน ทั้งภาคเอกชน และสหกรณ์จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564, ให้งดปฏิบัติศาสนกิจและศาสนพิธีของทุกศาสนาที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ณ สถานที่ใดๆ เว้นแต่มีความจำเป็นให้หน่วยงานแม่สอดพิจารณาเป็นกรณีไป, งดทานอาหารที่ร้านจำหน่ายอาหารทุกชนิดตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน และสถานที่บริการ ร้านค้าต่างๆ ตลาดทุกประเภทที่มีผู้ใช้บริการจะต้องมีมาตรการการป้องกันตามที่ทางสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามโรงเรียนต่างๆ ยังคงเปิดเรียนตามปกติ และบางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ สำหรับพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแม่สอดจนถึงขณะนี้ 12 คน

## กทม.เรียกผู้ใช้บริการ 3 ร้านเช็ก

ที่ศาลาว่าการ กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญ

เมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ว่าที่ประชุม ศบค.กทม. มีมติให้แจ้งตัวแทนถึงประชาชนที่ไม่ใช้บริการร้านอาหารสามารถแก้ว และร้านน้องใหม่คราโอเกะ หรือร้านน้องใหม่ฟลลล่า ซึ่งอยู่ภายในซอยอมลิม หลังห้างพลาซ่าปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันที่ 15-29 ธันวาคม 2563 โดยให้ติดต่อคนที่สำนักอนามัย โทร 0-2203-2393 และ 0-2203-2396 เนื่องจากมีผู้ป่วยจาก จ.นนทบุรี มาใช้บริการ และพบพนักงานในร้านติดเชื้อโควิด-19 อาจมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่เดินทางไปใช้บริการยังสถานที่ดังกล่าวและบริเวณโดยรอบติดตอมาด่วน เพื่อเจ้าหน้าที่จะนัดมาทำการ SWAB ตรวจหาเชื้อ ซึ่งข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ

“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 14 ราย รวมทั้งสิ้น 108 ราย โดยในจำนวน 14 ราย มี 11 ราย พบในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนอีก 3 รายอยู่ระหว่างการสอบสวน” โฆษก กทม.กล่าว

## จัด 3 คลัสเตอร์โควิดในกรุง

นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวนผู้ป่วยที่พบในพื้นที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.เชื่อมโยง จ.สมุทรสาคร มีผู้ติดเชื้อกว่า 70 ราย ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 27 ราย ทองหล่อ 7 ราย บางแค 5 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่บริเวณรอยต่อ จ.สมุทรสาคร การกระจายของผู้ป่วยจะอยู่เป็นกลุ่มๆ ลักษณะคล้ายชุมชน 2.ในโรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งย่านพระราม 2 เขตบางขุนเทียน ซึ่งการสอบสวนโรค พบผู้ป่วย 7 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 1 ราย เป็นคนไทย 1 ราย และชาวเมียนมา 6 ราย เป็นพนักงานรายวันในสายการผลิตเดียวกัน จากการสอบสวนโรคเพิ่มเติมด้วยการเก็บตัวอย่างบริเวณที่ผู้ป่วยทำงาน พบว่ามีเชื้อปนเปื้อนที่ก้อนน้ำ อ่างน้ำและห้องน้ำ ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงของการแพร่โรคแห่งนี้จึงอยู่ที่การเป็นพนักงานในสายการผลิตเดียวกันและใช้ห้องน้ำร่วมกัน

นพ.วิชาญกล่าวว่า 3.กลุ่มก่อนสถานบันเทิง พบผู้ติดเชื้อแล้ว 22 ราย โดยพบว่าผู้ป่วยรายแรกเป็นนักเที่ยวจาก จ.นนทบุรี ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.) ได้รายงานเป็นผู้ติดเชื้อก่อนหน้าและได้แถลงใหม่ไฉนแล้ว โดยยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันการสอบสวนโรคพบว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่าร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 3 ร้าน ประกอบด้วย 1.ร้านอีสานทองแก้ว แถวปิ่นเกล้า 2.ร้านแซ่บอีสานคราโอเกะ ย่านเทเวศร์ และ 3.ร้านน้องใหม่ฟลลล่า ย่านปิ่นเกล้า ดังนั้น สส.และ กทม.ขอความร่วมมือนักเที่ยวที่เข้าไปใน 3 ร้าน ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม ขอให้สังเกตอาการตนเอง พักอยู่บ้านจนครบ 14 วัน หากสงสัยมีอาการป่วย ขอให้สวมหน้ากากอนามัยใช้รถส่วนตัว ไปรับการตรวจที่สถานพยาบาลทุกแห่งพร้อมแจ้งประวัติความเสี่ยง

# เตลิวิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1



▲ คัดกรอง...ตำรวจควบคุม  
นักพนันชาย-หญิง จากบ่อนใน  
ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวง  
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
มาคุมขังดำเนินคดีที่ สน.ทุ่งสอง  
ห้อง มีการตรวจคัดกรองและ  
ทำประวัติเบื้องต้น เพื่อสอบ  
สวนโรคและป้องกันการระบาด  
ของไวรัสโควิด-19

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1



◀ ลงพื้นที่... พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมคณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่จ.ระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยไปที่ตลาดเก่าเนินอุไร และ รพ.ระยองเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

## ศบค.ห่วงฉีดเชื้อถึงหมิ่นคน เล็งงดมาตรการเข้ม

คนไทยฉีด'โควิด'ในประเทศพุ่งสูงขึ้นไม่หยุด  
บึกบึนย้ายถึงผบ.ตร.หากยังมีป้อน-ขนต่างดาว

“ศบค.” ผงะ การ์ดตกคาดผู้ป่วยพุ่ง 1.8 หมื่นคนต่อวัน เผย กระจาย  
ก่อนประเทศ ติดเชื้อใหม่อีก 155 คน ในประเทศ 134 ราย แรงงานต่างดาว  
11 คน มาจากต่างประเทศ 10 ราย ชู 7 วันคุมไม่อยู่ยกระดับมาตรการ  
เข้ม “บึกบึน” ปิดไม่รั่วป้อน “สาดิต” ยุบราบป้อนไม่ได้ให้เปิดเสรี “ศรี  
สุวรรณ” แจบ่อนระยองเพียบของนักการเมืองท้องถิ่น ♦ อ่านต่อหน้า 2

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

## 'โควิด'

□ ต่อจากหน้า 1

คนดัง เครือข่ายดี พระราม 3 ที่เมืองกรุงตั้ง กราวูด ผบ.น.2 รวม 5 เสือทุ่งสองห้องเช่น บ่อน "บิกคิว" ไลบีชานต่างดาว-บ่อน ตั้งแต่ ผก.-ผบ.ตร. "ระยอง" ระบาดไม่หยุดเจออีก 56 รายโขงบ่อน ยก 4 อำเภอพื้นที่สีแดงเท่าตัว เมือง "เหล่า ส.ส.ด.-คณะรองเสนาฯ ทบ." กักตัว 14 วัน

### ◆ ติดใหม่ 155 คนใน 45 จว.

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สบค. แถลงสถานการณ์ ว่า วันนี้ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 155 ราย เป็นติดเชื้อในประเทศ 134 ราย ค้นหาเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 11 ราย และอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย แบ่งเป็นมาจากเยอรมนี 1 ราย, เวียดนาม 1 ราย, อินเดีย 1 ราย, สวีเดน 1 ราย, สหรัฐ 1 ราย, ตุรกี 1 ราย และบาห์เรน 4 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 6,440 ราย หายป่วย 4,180 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ เป็นรายที่ 61 สำหรับผู้ติดเชื้อในประเทศ 134 รายนั้น พบว่าเชื่อมโยงสมุทรสาคร 12 ราย, ระยอง 2 ราย, กทม. 3 ราย, นครปฐม 5 ราย, ลำปาง 1 ราย, ระยอง 56 ราย, ชลบุรี 28 ราย, จันทบุรี 3 ราย และสมุทรปราการ 7 ราย ส่วนอีก 17 รายมีการสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ โดยผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 45 จังหวัด ส่วนสถานการณ์ของโลกผู้ป่วยสะสม 81,669,521 คน เพิ่มขึ้น 487,273 คน เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 9,105 คน อัตราเสียชีวิตยังอยู่ประมาณ 2.2% สหรัฐ ติดเชื้อสูงสุด 19,781,624 คน ประเทศไทยยัง อยู่อันดับที่ 141 ส่วนประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเรามี เบียมมาติดเชื้อใหม่ 648 คน ซึ่งกราฟกำลังจะ ลงเพราะจากเดิมมีผู้ติดเชื้อ 2-3 พันคน แต่ มาเลเซียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,594 คน

### ◆ หวันป่วย 1.8 หมื่นคนต่อวัน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ทีมผู้ทำงานด้าน ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เสนอฉากทัศน์ การระบาดระลอกใหม่ 3 รูปแบบ คือ 1.สีแดง หากเราไม่ทำอะไรเลยไม่มีมาตรการใด จะเป็น กราฟรูปประจักษ์ว่า กลางเดือนหน้าจะมีคนไข้ ต่อวันประมาณ 18,000 คน 2.สีส้มกราฟพุ่งขึ้น 45 องศา หากมีมาตรการกลาง ๆ จะมี ผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันประมาณ 8,000 คน หาก สะสมจะเป็นหมื่นราย 3.สีเขียวหากเราทำ มาตรการที่เข้มข้น ทั้งการใส่หน้ากาก ล้างมือ บ่อย จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 1,000 ราย ต่อวัน เราไม่อยากให้เห็นภาพเส้นสีแดง ตอน นี้แนวโน้มของเราอยู่ในเส้นสีส้ม น่ากังวล โจมหนักหากไม่ทำอะไร เพราะอาจจะจะมีผู้ป่วย สะสมเพิ่มขึ้นถึงหลักหมื่นคนได้ ดังนั้นหากเรา ให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ตอนนี้ ผู้ติด

## ◆ มท.สั่งกำหนดพื้นที่

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม สบค. ชุดเล็กวิเคราะห์สถานการณ์มีจุดจบ การแพร่ ระบาดในประเทศแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1.ติดเชื้อ จากบุคคลสู่บุคคล มีทั้งที่ทราบว่าตัวเองไปใน พื้นที่เสี่ยงอยู่ในกิจกรรมเสี่ยง ไม่ทราบและไม่ ระวังว่าสัมผัสผู้ติดเชื้อ 2.ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน มีสาเหตุมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง เช่น งานเลี้ยง สังสรรค์ การประชุม หรือกิจกรรมที่ลักลอบ คือการพนัน ซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับคน ไทยเหลือเกิน ตัวเลขที่ติดเชื้อมันเยอะ ๆ เพราะจุดนี้ไม่มีใครที่คนเราจะไม่ใช้มาตรการ ป้องกันเดิม คือ การจัดแบ่งเป็น 4 พื้นที่ โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย ได้ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการแบ่ง พื้นที่ เพื่อให้ประกาศออกมาในวันที่ 30 ธ.ค. พร้อมสั่งการให้แบ่งพื้นที่ในระดับอำเภอ ตำบล เพราะบางจังหวัดไม่ได้มีการระบดทั้งจังหวัด เช่น จ.ระยอง มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด เฉพาะ อ.เมือง ที่มีกรณีติดเชื้อจำนวนมาก อำเภออื่นไม่จำเป็นต้องประกาศเป็นพื้นที่ ควบคุมสูงสุด เพื่อให้แพร่กับจังหวัดของเขา รวมถึงจังหวัดที่ติดกัน จะได้ไม่ต้องเป็นพื้นที่ ควบคุม ขณะเดียวกันการแยกอำเภอและตำบล ยังทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต โดยทาง สบค.มท., สบค.ธ. และคณะกรรมการโรค ติดต่อจังหวัด จะประเมินร่วมกันในการกำหนด พื้นที่ภายในจังหวัด และให้ประกาศให้ประชาชน รับทราบภายใน 1-2 วันนับถึงสำคัญที่สุดเราต้อง มีชุดกำกับดูแลสถานประกอบการที่มีความ เสี่ยงทั้งหลาย เร่งค้นหาจับกุมบุคคลที่มีการ มั่วสุมผิดกฎหมาย หากใครรู้เบาะแสสามารถ แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมได้ทันที

### ◆ 7 วันไม่ได้ขึ้นยกระดับ

โฆษก สบค. ระบุอีกว่า จากนี้ไปอีก 7 วัน ศูนย์ปฏิบัติการ สบค. (สบก.สบค.) ขอให้ ประชาชนร่วมมืออย่างเข้มข้น เพราะ สบค. สบค. จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หาก สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น สบค. สบค. จะพิจารณาขออนุมัติ สบค.ชุดใหญ่ ในการปรับปรุงมาตรการ เพราะถ้าประชาชน ไม่ร่วมมือเอกชนย่อหย่อน เราต้องทบทวน มาตรการทั้งหมด ถ้าร่วมมือกันดีไม่จำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

ต่อข้อถามอีกไม่กี่วันจะถึงปีใหม่ หลายคนยังสับสนจะเดินทางได้หรือไม่ และจัด กิจกรรมได้มากน้อยแค่ไหน นพ.ทวีศิลป์ ตอบ ว่า ขณะนี้มีบางจังหวัดประกาศปิดบางสถานที่ จนต้องปรับเปลี่ยนมาตรการ เช่น กทม. ส่วน จังหวัดอื่นที่มีการติดเชื้อทั้ง 45 จังหวัด ต้อง

ติดตามประกาศของทางผู้ว่าฯ ปีใหม่ก็ไม่เหมือน เดิมอีกแล้ว เพราะมีตัวเลขติดเชื้อกัน 2-3 หลัก เราจำเป็นต้องปรับตัวอย่างมากขึ้น ขณะนี้ไม่ถึงขั้น ล็อกดาวน์อย่างแน่นอน เพราะจะกระทบต่อการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกเว้นเฉพาะบางพื้นที่ที่ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้นเราต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ลดกักกันในครอบครัว

ส่วนกรณีผู้เชี่ยวชาญใหม่ นพ. ทวีศิลป์ ตอบว่า ได้รับรายงานจากกรมควบคุม โรคมีโรคประจำตัว คือโรคเบาหวาน ขาดยามา ตั้งแต่เดือน มี.ค. และเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ไม่ได้ได้รับการรักษาต่อเนื่อง หรือดูแลตัวเองไม่ ดีและมีประวัติเสี่ยงทำงานในพื้นที่ที่มีคนคิด เชื่อก่อนหน้านี้ ในสถานที่ที่ไม่ถูกกฎหมาย จึง ถูกติดตามมาตรวจหาเชื้อ โดยตรวจเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.พบว่าติดเชื้อโควิด พอนวันที่ 28 ธ.ค. ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย ถูกนำตัวส่ง รพ.มี อาการหยุดหายใจระหว่างทาง ส่วนสาเหตุการ เสียชีวิตอยู่ระหว่างการชันสูตรทางพยาธิวิทยา

### ◆ "บิกบีม" ปิดไม่รั้งบ่อน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เปิดเผยถึงการปราบปรามผู้มีอิทธิพล แรงงาน เกื่อนและบ่อนพนัน ว่า รัฐบาลมีการปราบปราม มาตลอด เรื่องบ่อนเป็นเรื่องของตำรวจ ต่อข้อถามการจับบ่อนพนันในซอย แจ่งวัฒนะ 14 จะดำเนินการอย่างไรต่อไป รอง นายฯ ตอบว่า เป็นเรื่องของตำรวจท้องที่ที่ต้อง ดำเนินการเพราะผิดกฎหมาย

ต่อข้อถามก่อนหน้านี้ พล.อ.ประวิตร เลยกกว่ากรุงเก่า ไม่มีบ่อน รองนายกฯ ตอบว่า คนไม่รู้เขาแอบเปิดเป็นบ่อนลอยอะไร ทำนองนี้ คนจะไปรู้ได้อย่างไร เป็นเรื่องที่ตำรวจ ท้องที่ดูแลดูแล ตนดูแลเรื่องนี้มาตลอด รวม ถึงเรื่องหนี้นอกระบบที่ดูแลปัญหาหนี้นาตลอด

### ◆ "สาริต" แลใครก็รู้บ่อนใคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาริต ปิเดชะ รมช.ธ. และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ภาพจดหมายเปิดผนึกลงในเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ "หมอดี สาริต ปิเดชะ" เปิดเผยถึงเรื่อง บ่อนการพนันผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ของการแพร่ระบาดโรคโควิดใน จ.ระยอง ว่า บ่อนระยองที่เปิดถาวรมีการลักลอบเล่นการ พนัน โดยมีคนจำนวนมากเข้าออกในแต่ละวัน มีการได้เสียเม็ดเงินจำนวนมากและเป็น แหล่งแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

จากกรณีหลายบ่อนดังกล่าว นพ. บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง ได้ติดตาม ปัญหาเรื่องแบบนี้มาอย่างจริงจัง และนำไปพูดใน สภาผู้แทนราษฎรหลายครั้ง รวมทั้งได้แถลง ข่าวต่อสื่อมวลชนหลายครั้ง โดยขณะนั้นเรียก ร้องให้ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด และสั่งจับกุม

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

ตำรวจจังหวัด เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เหมือนจะไม่ได้รับการตอบสนองในแง่ของผู้บังคับบัญชา ที่สูงขึ้นไปจากระดับจังหวัดในเวลานั้น บ่อนที่ระยองทั้ง 2 แห่งนี้ปรากฏเป็นข่าวชัดเจนว่าเป็นของใคร ชื่ออะไร ตัวย่ออะไรแต่ผู้สื่อข่าวยังรู้ว่าเจ้าของชื่ออะไร มีบ่อนตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง คนไม่พบว่าเขาได้ถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด หรืออาจจะเป็นด้วยพยานหลักฐานยังไม่ถึงหรืออย่างไร ยังเป็นคำถามที่สังคมและผมยังหาคำตอบไม่ได้ แต่โดยความจริงที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีเรื่องบ่อนเกิดขึ้น และเป็นทีี่สนใจของสังคม เมื่อถูกนำเสนอเป็นข่าวเป็นกระแส ก็จะมีการทำให้สังคมเห็นว่าได้มีการแก้ไขปิดตัวลงแล้ว แต่เมื่อกระแสสังคมเงียบไปหรือสื่อมีเรื่องใหม่มาแทนที่ เราก็จะเห็นบ่อนที่ว่านี่กลับมาเกิดใหม่ทุกครั้งที่เห็นปรากฏขึ้นอยู่ในขณะนี้

### ◆ ยุบราบไม่ได้เปิดเสรี

“ผมอยากเชิญชวนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีที่ผมเคารพ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลถึงเวลาที่เรตต้องเอาจริงและจริงจัง กับแหล่งแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 มีชื่อว่าบ่อนการที่มีอยู่เกลื่อนกลาดทั่วประเทศให้หมดไป เพราะถ้าเราไม่ทำถึงแม้มีวัคซีนแล้ว เราก็ยังต้องใช้เวลานานที่จะต่อสู้ให้ชนะเสร็จเด็ดขาด เราเดินมาถึงการเป็นผู้มีระดับต้น ๆ ของโลกเรื่องการฟื้นตัวจากโควิด-19 ผมอยากเห็นประเทศไทยยังรักษาการยอมรับในการต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยการใช้เวลาเอาชนะโควิด-19 ให้เสร็จเด็ดขาดโดยเร็วเป็นประเทศต้น ๆ ของโลกเช่นเดิม พร้อมเดินคู่ขนานกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกด้านไปด้วยกัน หลังจากนั้นเราค่อยมาทบทวนการแก้ปัญหา เรื่องบ่อนการพนันในประเทศไทยว่าจะใช้โมบายไหน แก่ด้วยวิธีอย่างไร เช่น เปิดบ่อนเสรี, มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งหรือเปิดกาสีในถูกกฎหมาย โดยให้ประชาชนร่วมตัดสินใจกับรัฐบาลด้วยครับ” นายสาธิตระบุ

### ◆ “ศรีสุวรรณ” แล่บ่อนอื้อ

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในระบอบไม่มีซีมีแต่บ่อนในชอยจิดรพันธ์ข้าง บขส.เกาะของ ค.ท่าประจู่ อ.เมืองระยองเท่านั้นยังมีอีกหลายพื้นที่ เช่น บ่อนใน อ.นิคมพัฒนา และหลังมีน้ำมันสัญลักษณ์สี่เขียวใกล้โต๊ะสนุกเกอร์ที่อยู่ไม่ห่างจาก สก.นิคมพัฒนา เป็นของนักรการเมืองท้องถิ่น เจ้าของตัวจริงตายเดียวกับที่ พระราม 3 นอกจากนี้ยังมีบ่อนเล็ก ๆ เปิดเล่นกันอยู่ อีกแห่งคือบ่อนในตัวเมือง หลังห้างสรรพสินค้าตั้ง บ่อนต่าง ๆ เหล่านี้ถ้ามคนระของหรือ จยช.รับจ้างทุกคนในระยะของ ต่างซีเป็ได้กันทุกคน อีกทั้งยังมีคู่มือเคลื่อนเมือง บ่อนต่าง ๆ เหล่านี้แค่ขุดเล่น

หลงใหลเดินชั่วคราวเท่านั้น พอเรื่องเงียบจะกลับมาเปิดเล่นใหม่

### ◆ เด็ง ผบก.น.2-5 เสือโรงพัก

จากกรณี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สำราญ นวลมา รอง ผบช.น. สนธิกำลังเข้าจับกุมบ่อนพนันในซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ได้ผู้ต้องหาเกือบ 100 คนนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มีคำสั่งที่ 552/2563 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมอบหมายให้ พล.ต.ต.สำราญ นวลมา รอง ผบช.น. ซึ่งเป็นผู้ควบคุมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สปพ. ร่วมจับกุม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและโปร่งใส บช.น. จึงได้มีคำสั่งที่ 553/2563 ลงวันที่ 28 ธ.ค.63 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาล (สปก.น.) โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม จำนวน 8 นาย ดังนี้

- 1.พล.ต.ต.พัฒนา เพศนาวิณ ผบก.น. 2 และ 2.พล.ต.อ.กฤษณ์พันธ์ เพื้รชรสศิลป์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง 3.พล.ต.ท.สุรินทร์ กุฎุทธิ รอง ผกก.สส.สน.ทุ่งสองห้อง 4.พล.ต.ท.ธนิศร บุญแมน รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งสองห้อง 5.พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ ร่องเกาะเกิด สว.สส.สน.ทุ่งสองห้อง 6.พล.ต.ต.กิตติพิศ อินทร์จันทร์ สวป.สน.ทุ่งสองห้อง และให้ พล.ต.ต.พีระพงษ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.น. รรท.ผบก.น.2 และ พล.ต.อ.กาญจนา สุขวงษ์ รอง ผบก.น.2 รรท.ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรองผู้ต้องหา ก่อนนำตัวคุมขัง

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เปิดเผยว่า สั่งให้เรตรวจแห่งชาติ (จตช.) ไปตรวจสอบเพิ่มเติมใครต้องรับผิดชอบบ้าง ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับบ่อนดังกล่าว ว่าเปิดมานานแล้วไหนยังไม่ทราบ

ต่อคำถามบ่อนการพนันทั่วประเทศมีมากน้อยเท่าไร พล.ต.อ.สุวัฒน์ ตอบว่า คงตอบไม่ได้เพราะถ้ารู้คงจับกุมดำเนินคดีแล้ว พร้อมระบุที่ผ่านมามีคนได้สั่งการไปหลายรอบแล้ว ถ้าไม่ทำไม่เชื่อฟังและมีหลักฐานว่ารู้เห็นให้มีการเปิดบ่อนการพนัน ปลดปล่อยละเลยไม่จับกุม ต้องถูกลงโทษทุกนาย เรื่องนี้เดือนกันยายนรอบ ไม่ใช้เวลาต้องเดือนแล้วถึงต้องทำ

### ◆ รัฐสภาจับบ่ตรวจ 29 คน

ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแพทย์ประจำรัฐสภา แถลงสถานการณ์หลังมีผู้คัดเชื้อเข้าร่วมประชุมอนุ

ออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศ ว่าดีให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวันดังกล่าว อาทิ ข้าราชการ แม่บ้านและปรก. รวม 29 คน ไปตรวจหาเชื้อไวรัส ในจำนวนนี้มี 28 รายไม่พบเชื้อ ส่วนอีก 1 คนยังสรุปผลไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าติดเชื้อ แต่ต้องส่งตรวจเพิ่มเติมอีกครั้งโดยจะทราบผลในวันที่ 30 ธ.ค. นี้

นพ.สุกิจ กล่าวว่า เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นบทเรียนที่รัฐสภาต้องแก้ไข เพราะแม้จะวางมาตรการเข้มงวดทุกด้าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่ไม่สามารถคัดกรองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ต้องทบทวนโดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง ในห้องประชุมกรรมาธิการที่มีพื้นที่จำกัด สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม อนุกรม. ในวันที่ดังกล่าวเป็น ส.ส.และคนนอกทั้งสิ้น 22 คน ที่ต้องไปตรวจหาเชื้อเอง ประกอบด้วย อนุกรม. 7 คน (ส.ส. 2 คนและคนนอก 5 คน) ที่ปรึกษา อนุกรม. 12 คน ที่ปรึกษาประธานอนุกรม. 1 คน ผู้ติดตามประธาน อนุกรม. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 2 คน โดย 1 ใน 2 คนนี้ปรากฏความข่าวว่าติดเชื้อจาก จ.ระยอง

### ◆ ส.ส.ดังกักตัว 14 วัน

นพ.สุกิจ ระบุอีกว่า นอกจากนี่ยังมีหน่วยงานเข้าชี้แจง 2 หน่วยงาน คือ ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 4 คน กรมสรรพากร 5 คน แต่ไม่ได้เข้าชี้แจงพร้อมกัน และมีเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้ประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน สรุปแล้วการประชุมอนุกรม.ในวันที่ 21 ธ.ค. มีผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่ออกจากรองเลข 22 คน เข้า ๆ ออก ๆ ในห้องอีกครั้งละ 4-5 คน เท่ากับว่าประชุมครั้งละ 20-30 คน โดยจะทำความสะอาดในจุดเสี่ยง อาทิ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ห้องกรรมาธิการชั้น 4 ห้อง 402 แต่ยังไม่กำหนดบีกคลีนนิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือผู้เข้ามภายในรัฐสภา ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการสอบสวนโรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของผู้บดกลที่ เป็น ส.ส. และอนุกรม.รวมถึงคนนอกที่ไปตรวจส่วนตัว ผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ เช่น นายวิรัตน์ สุทธิชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประธานอนุกรม. นายสุกัญญา ไชยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย รองประธานฯ นายพรชัย ปานศรีแก้ว รองประธานฯ และนายภัทร ภมรมนตรี อนุกรม. ซึ่งขณะนี้งัดหมดกักตัว 14 วัน

### ◆ “บักดู๋” ไล่ป่ต่าตัว-บ่อน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ในการประชุม ครม. นัดสุดท้ายประจำปี 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว. กลาโหม กำชับในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า ขอให้

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

ทุกกระทรวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายความมั่นคง ช่วยสนับสนุนงานของ สช. ต้องไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวอย่างเด็ดขาด อย่าให้เกิดปัญหาซ้ำกับพื้นที่ จ.สมุทรสาครและระยอง เพราะไม่ต้องการให้ สบค.ถึงขั้นต้องออกเป็นข้อห้าม ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์จะเน้นขอความร่วมมือ และกำชับให้ตรวจสอบเรื่องแรงงานต่างด้าวและป้อน เพราะทำให้มีการระบาดใหม่ขึ้นจนกระจายไปทั้งประเทศ ดังนั้นต้องไล่เบียดกันไปที่ถึงที่สุด ว่าเจ้าหน้าที่ส่วนไหนรับผิดชอบ ตั้งแต่ผู้กักกันการ ผู้บังคับการขึ้นมาเรื่อย ๆ ถ้าสุดท้ายต้องย้าย ผบ.ตร. ก็ต้องทำ

## ◆ “อนุชา” เล็งโฟ้อาหารทะเล

ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำอาหารทะเลจาก จ.สมุทรสาครและจ.นครปฐม มาทำเป็นเมนูให้คณะ ครม.รับประทานอาหารเที่ยง 7 อย่าง ประกอบด้วย กุ้งเผา, ต้มยำกุ้ง, ปลาหมึกผัดกะปิ, ปลากระพงทอดนํ้าปลา, กุ้งผัดกะเพรา, ปลาหมึกผัดไข่เค็ม และข้าวผัดปูเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าอาหารทะเลปลอดภัยไม่มีเชื้อโควิดถ้าปรุงสุก

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ขอให้รัฐบาลใช้มาตรการเชิงรุก โดยตั้งงบจากโครงการประชานิยม มาจัดงบประมาณซื้อเครื่องตรวจโควิดให้ รพ.ทั่วประเทศ เพื่อเปิดให้ประชาชนตรวจฟรี แม้ต้องใช้งบสูงแต่คุ้มค่ามากกว่าเสีย

## ◆ คณะรองเสนาฯ ทบ. กักตัว

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก (ทบ.) ระบุว่า ที่มีคณะนายทหารนำโดยรองเสนาฯ ทหารบก ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ผอ.สบค.19 ทบ.) และในฐานะ ผอ.ศูนย์รักษาความมั่นคงภายใน กอ.รมน. (ผอ.สรมน.กอ.รมน.) และคณะ กอ.รมน. รวม 6 นาย ใกล้ชิดกับผู้ว่าฯสมุทรสาครที่ติดเชื้โควิดนั้น เนื่องจากไปร่วมประชุมเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะนายทหารเข้าตรวจหาเชื้อที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ผลตรวจเป็นลบไม่มีการติดเชื้อทุกราย อย่างไรก็ตามทุกคนเข้ากักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการให้ปลอดภัย

## ◆ ระยองป่วย 56 ราย

สำหรับสถานการณ์ต่างจังหวัดยังลามไม่หยุด เช่น นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง พร้อม นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันแถลงสถานการณ์ ว่า วันนี้นับผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 56 ราย เกี่ยวโยงกับบ่อนทั้งหมด รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 148

2 อำเภอที่ยังไม่เจอเชื้อคือ อ.ปลวกแดง กับ อ.วังจันทร์ ขณะนี้ได้ยกระดับอีก 4 อำเภอเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่ากับ อ.เมือง ประกอบด้วย 1.บ้านฉาง 2.แกลง 3.บ้านค่าย และ 4.อ.นิคมพัฒนา โดยสถาบันเทิง โรงเรียนอาบอบนวด แผนไทย สวนสนุก ปิดหมดรวมทั้งจดจำหน่ายสุราในร้านอาหาร

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระยอง เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ค.เชิงเนิน อ.เมือง หลังมีนักเรียนชั้น ม.4/12 ติดเชื้อโควิดมาจากผู้ปกครอง ที่มีความเชื่อมโยงจากบ่อนพนัน โดยทางโรงเรียนสั่งปิดเรียนอย่างไม่มีกำหนด พร้อมทั้งนำนักเรียนที่สัมผัสเสี่ยง 150 คน กับคณะครูอีก 30 คน ไปตรวจหาเชื้อ

## ◆ ป้ายปริศนาโผล่

ที่ จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีแผ่นป้ายปริศนาติดตามสะพานในตัวเมืองหลายจุด เช่น บนสะพานลอยหน้า รพ.ระยอง ต.ท่าประดู่ มีแผ่นป้ายสีขาวเขียนข้อความว่า “ปิดตลาดสด เปิดซูเปอร์มาร์เกต คนไปรวมกันที่ซูเปอร์มาร์เกตป้องกันโรคเหอ ใช้อะไรคิด” อีกจุดที่สะพานลอยหน้าสนามกีฬาากลาง ต.เนินพระ เป็นป้ายสีขาวมีข้อความว่า “โควิดซีไปให้แล้ว ท่านผู้ว่าหอบอนเจอหรือยัง” และอีกจุดที่แยกเกาะกลอย ต.เชิงเนิน มีป้ายข้อความว่า “หาบ่อนเจอไหม ถ้าไม่เจอให้เปิด Google Map” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ป้ายดังกล่าวคาดว่าน่าจะมีการนำมาติดในช่วงกลางดึก เนื่องจากในวันเดียวกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ นายฯ จะเดินทางมาที่ตลาดเก่าเนินอูไร ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จากนั้นจะไปต่อที่โรงพยาบาลระยอง เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกัน นายภานุพงศ์ จาคนอก หรือไมค์ ระยอง มาที่หน้าโรงพยาบาลโดยถือพวงหรีดประท้วง

ขณะที่นายอนุวัฒน์ วานิชกรกุล น้องชายผู้เสียชีวิตรายที่ 61 ที่นายสาธิต รมช.สร. อ้างว่าเป็นคนโบกรถในบ่อนพนัน เปิดเผยว่าพี่ชายตนทำงานเป็นคนคุมแรงงานต่างด้าวในไร่มันสำปะหลัง มีโรคประจำตัวหลายโรค อาทิ โรคหัวใจ, เบาหวาน และเส้นเลือดในสมองตีบป่วยเรื้อรังมานาน ทางครอบครัวไม่เคยเกี่ยวข้อง กับบ่อนเลย จึงอยากชี้แจงความจริง เพื่อทวงความเป็นธรรมคืนให้พี่ชาย พวกตนเป็นแค่ชาวบ้านคงไม่กล้าไปตอบโต้กับรัฐมนตรี แค่นี้ครอบครัวตนชอกช้ำมากแล้ว

ที่ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจเฝ้าคนงานก่อสร้าง หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ พบแรงงานต่างด้าวกัมพูชา-เมียนมาผิดกฎหมาย 33 คน สารภาพลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ

## ◆ แฉนักเที่ยวหาเชื้อด่วน

ด้าน นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

กล่าวถึงกระบาดใน กทม. ว่า ภาพรวมผู้ป่วย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มที่เชื่อมโยงกับสมุทรสาคร โดยเฉพาะตลาดกลางกุ้งมีผู้ป่วยกว่า 70 ราย พบสูงสุดเขตบางขุนเทียน 27 ราย หนองแขม 7 ราย บางแค 5 ราย 2.ระบาดในโรงงานผลิตรองเท้าที่พระราม 2 เขตบางขุนเทียน พบผู้ป่วย 7 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 1 ราย ในจำนวนนี้เป็นชาวไทย 1 ราย ชาวเมียนมา 6 ราย จากการเก็บตัวอย่างที่ผู้ป่วยทำงาน ทั้งห้องน้ำ ตู้กดน้ำ สาธารณะต่างๆ พบว่ามีเชื้อปนเปื้อนบริเวณนี้ค่อนข้าง น่ากลัวและห้องน้ำที่แรงงานใช้กัน สันนิษฐานปัจจัยแพร่เชื้อว่า มาจากการใช้ห้องน้ำร่วมกัน การปฏิบัติงานสายการผลิตเดียวกัน

นพ.วิชาญ ระบุว่า 3.ระบาดในสถาบันบันเทิงขณะนี้ผู้ป่วย 22 ราย รายแรกคือ นักเที่ยวใน จ.นนทบุรี จากการสอบสวนโรคพบร้านอาหารที่เกี่ยวข้อง 3 ร้าน คือ 1.ร้านอีสานกรองแก้ว แถวปิ่นเกล้า 2.ร้านแซ่บอีสานถาวรไอเกะ ย่านเพชร และ 3.ร้านน้องใหม่พลาซ่า ขณะนี้ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องจึงขอให้นักท่องเที่ยวที่ไป 3 ร้านช่วงวันที่ 15-20 ธ.ค. สังเกตอาการและพักอยู่บ้านจนครบ 14 วัน หากสงสัยว่าป่วยขอให้สวมหน้ากากและนั่งรถส่วนตัวรับการตรวจสถานพยาบาลทุกแห่ง

## ◆ ทูมบหมิ่นล้านลู้โควิด

ส่วน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกถาลันรองการใช้จ่ายเงินกู้ 10 โครงการ วงเงิน 1.13 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1.เฟ้าระวังควบคุมป้องกันโรค 4,330 ล้านบาท 2.รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ 6,960 ล้านบาท รวมจัดหาและอุปกรณ์การแพทย์ 3.สนับสนุนซื้อเครื่องมือตรวจการแพร่ระบาด และพัฒนาระบบปกติใหม่ของการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรับมือโควิด

## ◆ “นายกฯ” อนุมัติบ่อน

ต่อมาเวลา 16.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ และ รว.ก.ลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีบ่อนการพนันที่เป็นต้นเหตุแพร่ระบาด ว่า ครม.มีข้อมูลส่งปิดสนิทมาถึงคนส่งมาที่ทำเนียบรัฐบาลให้รัฐมนตรีทราบ ว่าบ่อนอยู่ที่ไหนใคร

เป็นเจ้าของ เพราะถ้ารู้ที่หลังไม่เกิดประโยชน์มันไม่ทันการ ท่านต้องช่วย สื่อรู้ดีเพราะเป็นคนนำไปเผยแพร่เราต้องชัดเจนเราอย่าไปในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันเราอย่าไปในพื้นที่เสี่ยง ต้องขอโทษที่มีส่วนทำให้ประชาชนไม่ได้ไปฉลองปีใหม่อย่างเต็มที่

ต่อคำถามจะดำเนินการกับบ่อนระยองอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า พูดอยู่ที่ไหนก็เอาตำรวจออกไป 4 คนแล้ว เดียวใครไปเล่นที่บ่อนแล้วคิดจะมา จะสอบคนนั้นด้วย คนขับรถไปเล่นที่ไหนเป็นบ่อนของใคร แล้วรู้ได้อย่างไรว่าเป็นบ่อน ถ้าสื่อรู้ขอให้บอก

ต่อคำถามมีข้อมูลว่าเจ้าของบ่อนการพนัน มีความเชื่อมโยงกับนักการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวขออนุญาตด้วยน้ำเสียงโมโหว่า “ใครล่ะ ผมเหอ เห็นโยงมาถึงผมด้วยในรูปเดี๋ยวกำลังสอบอยู่ ใครทำอะไรก็ตั้งรับผิดชอบ แล้วไปบอกว่ามีข่าวเชื่อมโยงบ่อนหรือการทำผิดกฎหมายทุกอย่างในแผ่นดินนี้ ต้องไม่เป็นแบบนี้ไม่เงินผมจะอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้ความเลวร้ายมันมีหลายอย่างมากมาย ต้องช่วยกันทำให้ข้อมูลมาสิ ผมไม่ปกป้องใครทั้งสิ้น ไม่เคยปกป้องใคร มีทุจริตเยอะแยะ ทุจริตนั่นทุจริตนี้ดูตรงนั้นบ้างสิ ไม่ใช่ผมไม่ทำอะไรเสียเมื่อไหร่” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 30 ธ.ค.นี้ เวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จะลงพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรีต่อไป

## ◆ อินเดียผวาไวรัสพันธุ์ใหม่

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายไมเคิล ไรอัน หัวหน้าฝ่ายฉุกเฉินองค์การอนามัยโลก กล่าวเตือนว่า ขอให้เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบรุนแรงกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้ว 1.8 ล้านศพ คิดเชื่อกว่า 80 ล้านคน

ส่วนกระทรวงสาธารณสุขของอินเดีย แถลงว่า ตรวจพบ 8 รายเดินทางมาจากประเทศอังกฤษ ติดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด ทั้งนี้อินเดียได้ระงับเที่ยวบินทั้งหมดจากอังกฤษไปจนถึงสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ อย่างไรก็ตามมีชาวอินเดีย 33,000 คน ที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีคำสั่งห้ามเที่ยวบินจากอังกฤษ ขณะนี้อินเดียมีผู้ป่วย 10,222 ล้านราย เสียชีวิต 148,150 ศพ.